

## สรุปข่าวในและต่างประเทศ

### สหรัฐฯ

**สหรัฐฯเผยยอดขายบ้านมือสองต่ำกว่าคาดในเดือนธ.ค.** สมาคมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์แห่งชาติของสหรัฐ (NAR) เปิดเผยว่า ยอดขายบ้านมือสองลดลง 1% สู่ระดับ 3.78 ล้านยูนิตในเดือนธ.ค. เมื่อเทียบรายเดือน และต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ที่ระดับ 3.82 ล้านยูนิต เมื่อเทียบรายปี ยอดขายบ้านร่วงลง 6.2% ในเดือนธ.ค. ยอดขายบ้านมือสองได้รับผลกระทบจากสต็อกบ้านในตลาดที่อยู่ในระดับต่ำ ซึ่งทำให้ราคาบ้านพุ่งขึ้น สต็อกบ้านในตลาดลดลง 11.5% ในเดือนธ.ค. เมื่อเทียบรายเดือน นอกจากนี้ ราคาเฉลี่ยของบ้านเพิ่มขึ้น 4.4% สู่ระดับ 382,600 ดอลลาร์ เมื่อพิจารณายอดขายบ้าน และสต็อกบ้านในตลาด พบว่า ผู้ขายบ้านต้องใช้เวลา 3.2 เดือนในการขายบ้าน จนหมดสต็อกในตลาด (อินโฟเควสท์)

**ม. มิชิแกนเผยความเชื่อมั่นผู้บริโภคสูงกว่าคาดในเดือนม.ค.** ผลสำรวจของมหาวิทยาลัยมิชิแกนระบุว่า ดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคสหรัฐพุ่งขึ้นสู่ระดับ 78.8 ในเดือนม.ค. ซึ่งเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่เดือนก.ค.2564 และสูงกว่าตัวเลขคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ที่ระดับ 70.2 จากระดับ 69.7 ในเดือนธ.ค. ผู้บริโภคเพิ่มความเชื่อมั่นต่อภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต ขณะที่คลายความกังวลเกี่ยวกับเงินเฟ้อ ทั้งนี้ ผู้บริโภคคาดการณ์ว่าเงินเฟ้อจะเพิ่มขึ้น 2.9% ในช่วง 1 ปีข้างหน้า ลดลงจากระดับ 3.1% ในการสำรวจเดือนที่แล้ว (อินโฟเควสท์)

**นักลงทุนจับตาถ้อยแถลงปธ.เฟดซานฟรานฯ วันนี้ ก่อนเฟดเริ่ม Blackout พุธนี้** นักลงทุนจับตาถ้อยแถลงของนางแมรี ดาลี ประธานธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) สาขาซานฟรานซิสโก ในวันนี้ เพื่อหาสัญญาณบ่งชี้ทิศทางอัตราดอกเบี้ยของเฟด ก่อนที่เฟดจะเริ่มเข้าสู่ช่วงงดเว้นการแสดงความเห็นเกี่ยวกับนโยบายการเงิน (Blackout Period) ในวันพุธนี้ ทั้งนี้ เฟดจะเริ่มเข้าสู่ช่วง Blackout Period ในวันที่ 20 ม.ค. ก่อนที่เฟดจะจัดการประชุมกำหนดนโยบายการเงิน (FOMC) ในวันที่ 30-31 ม.ค. ด้านนายราฟาเอล บอสติก ประธานเฟด สาขาแอตแลนตา กล่าววานนี้ว่า เขาคาดว่าเฟดจะเริ่มปรับลดอัตราดอกเบี้ยในไตรมาส 3 ของปีนี้ ขณะที่อัตราเงินเฟ้อกำลังกลับสู่เป้าหมายของเฟดที่ระดับ 2% นายบอสติกกล่าวว่า "เนื่องจากผมเป็นคนที่ให้ความสำคัญต่อข้อมูลที่ได้รับ ผมจึงได้รวบรวมความคืบหน้าที่ไม่คาดคิดเกี่ยวกับเงินเฟ้อและกิจกรรมทางเศรษฐกิจไว้ในการวิเคราะห์แนวโน้มของผม ผมจึงได้ปรับคาดการณ์กำหนดเวลาที่เฟดจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยระยะสั้นสู่ระดับปกติในไตรมาส 3 จากเดิมที่ผมคาดไว้ในไตร

มาส 4" "ถ้าเรายังคงเห็นว่ามีข้อมูลเงินเฟ้อที่สามารถสร้างความประหลาดใจโดยปรับตัวลงอย่างต่อเนื่อง ก็มีความเป็นไปได้ที่ผมอาจจะสนับสนุนให้เฟดปรับลดอัตราดอกเบี้ยระยะสั้นสู่ระดับปกติก่อนไตรมาส 3 แต่ข้อมูลดังกล่าวจะต้องสร้างความมั่นใจอย่างแท้จริง" นายบอสติกกล่าว และเสริมว่า เป้าหมายของเฟดคือการกำหนดนโยบายที่ไม่เข้มงวดเกินไปจนส่งผลกระทบต่อการขยายตัวของเศรษฐกิจ แต่ก็ต้องเข้มงวดเพียงพอที่จะป้องกันไม่ให้อัตราการขึ้นขึ้นอย่างต่อเนื่อง (อินโฟเควสท์)

**ผู้นำธุรกิจที่ดาวอสคาด "ทรัมป์" อาจคว้าชัยเลือกตั้งผู้นำสหรัฐปี นี้** บรรดาผู้นำด้านธุรกิจจากทั่วโลกยังคงอยู่ที่การประชุมเศรษฐกิจโลก (World Economic Forum) ที่เมืองดาวอสของสวิตเซอร์แลนด์ ซึ่งจะสิ้นสุดลงในวันนี้ (19 ม.ค.) แต่การสนทนาส่วนใหญ่วนเวียนอยู่ที่เรื่องการเมืองสหรัฐ ทั้งนี้ เรื่องของนายโดนัลด์ ทรัมป์ อดีตประธานาธิบดีสหรัฐกลายเป็นประเด็นหลักในการสนทนาระหว่างมือค้ำและงานเลี้ยงต่าง ๆ ที่ดาวอส โดยผู้ร่วมงานจำนวนมากกำลังพิจารณาถึงความเป็นไปได้ที่นายทรัมป์จะกลับมาเป็นผู้นำสหรัฐอีกครั้ง หลังจากที่เขาชนะการเลือกตั้งขั้นต้นแบบคอคัดตัวอย่างขาดลอยที่รัฐไอโอวา สำนักข่าวซีเอ็นบีซีรายงานว่าการสนทนาระหว่างการประชุม ผู้บริหารธุรกิจหลายคนได้หารือกันในเรื่องดังกล่าว โดยผู้นำอุตสาหกรรมของสหรัฐส่วนใหญ่ไม่ได้วิตกกังวลเกี่ยวกับความเป็นไปได้ที่นายทรัมป์จะกลับมาดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีเป็นสมัยที่ 2 ในขณะที่บรรดาผู้บริหารธุรกิจจากต่างประเทศมีความกังวล โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเด็นนโยบายจำกัดคนเข้าเมือง และความขัดแย้งระดับโลกที่อาจเกิดขึ้น ผู้บริหารระดับสูงของสหรัฐรายหนึ่งกล่าวว่า ตนไม่แน่ใจว่าชาวยุโรปจะเข้าใจหรือไม่ว่าคำสั่งพิเศษฝ่ายบริหารนั้นอ่อนแอมากแค่ไหน สหรัฐมีระบบยุติธรรมและสภาคองเกรสที่มีแนวโน้มที่จะแตกแยก มันเป็นเรื่องถูกต้องแล้วที่ควรจะต้องระมัดระวัง แต่มันก็จะไม่ใช่หายนะของโลก ด้านซีอีโอธนาคารสหรัฐรายหนึ่ง แสดงความไม่พอใจเป็นการส่วนตัวต่อสิ่งที่ดีประเด็นข่าวเกินจริงเกี่ยวกับภัยคุกคามที่เกิดขึ้นหากนายทรัมป์ชนะการเลือกตั้งประธานาธิบดี โดยเน้นย้ำนายทรัมป์เป็นคนที่เน้นการพูดมากกว่าการลงมือทำจริง และมองว่าการที่นายทรัมป์ออกมาปฏิเสธที่จะยอมรับผลการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐ 2563 เป็นเพียงแค่การพูดที่ไม่ได้มีสาระสำคัญ ซีอีโอรายนี้ยังคาดการณ์ว่า นายทรัมป์จะชนะการเลือกตั้ง และนโยบายหลาย ๆ ประการของนายทรัมป์เป็นเรื่องที่ดี (อินโฟเควสท์)

**เจ้าหน้าที่คลังสหรัฐ-จีน จัดการประชุมในกรุงปักกิ่ง ถกเสถียรภาพการเงิน** เจ้าหน้าที่จากกระทรวงการคลังสหรัฐและจีนเริ่มการประชุมระยะเวลา 2 วันในกรุงปักกิ่งเมื่อวันพฤหัสบดี (18 ม.ค.) ที่

สรุปข่าวใน และต่างประเทศ | ปัจจัยที่ต้องติดตาม | ตัวเลขเศรษฐกิจ และภาพรวมตลาด

ผ่านมา เพื่อหารือเกี่ยวกับเสถียรภาพทางการเงินและปัญหาตลาดทุนระหว่าง 2 ประเทศ ซึ่งนับเป็นการกระชับความสัมพันธ์ทวิภาคีหลังหรือเพื่อช่องทางการสื่อสารเมื่อปีที่แล้ว เจ้าหน้าที่กระทรวงการคลังสหรัฐฯระบุว่า การประชุมดังกล่าว ซึ่งเป็นการประชุมแบบพบปะกันครั้งแรกในจีน มีกำหนดแล้วเสร็จในวันนี้ (19 ม.ค.) โดยประเด็นการเจรจาครอบคลุมตั้งแต่สถาบันการเงินระหว่างประเทศ เช่น ธนาคารโลก และกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF), การชำระหนี้ข้ามพรมแดน และความร่วมมือในการต่อสู้กับการฟอกเงินและการค้ายาเสพติด สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่า คณะทำงานและคณะทำงานเศรษฐกิจคู่ขนานถูกจัดตั้งขึ้นเมื่อเดือนก.ย. หลังจากทีนางเจนเน็ต เยลเลน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสหรัฐฯเดินทางเยือนกรุงปักกิ่งเป็นครั้งแรกในเดือนก.ค. โดยการเจรจาครั้งนี้ในกรุงปักกิ่งจัดขึ้นโดยฝ่ายสหรัฐฯ ซึ่งนำโดยเบรนท์ เนแมน ผู้ช่วยรัฐมนตรีกระทรวงการคลังสหรัฐฯ ฝ่ายการเงินระหว่างประเทศ, เนลลี เหลียง ปลัดกระทรวงการคลัง ฝ่ายการเงินในประเทศ และแอนเดรีย แกคกี ผู้อำนวยการฝ่ายปราบปรามอาชญากรรมทางการเงิน (อินโฟเควสท์)

**ทำเนียบขาวเผย "ไบเดน" ต่อสายตรง "เนทันยาฮู" หรือฉนวนกาซา** ทำเนียบขาวแถลงว่า ประธานาธิบดีโจ ไบเดน ผู้นำสหรัฐฯ ได้สนทนาทางโทรศัพท์กับนายเบนจามิน เนทันยาฮู นายกรัฐมนตรีอิสราเอล ในวันนี้ เพื่อหารือเกี่ยวกับสถานการณ์ฉนวนกาซา อย่างไรก็ดี ไม่มีการเปิดเผยรายละเอียดเกี่ยวกับการสนทนาดังกล่าว ขณะที่ผ่านมา ไบเดนได้เรียกร้องให้อิสราเอลหยุดยิงเพื่อลดการเสียชีวิตของพลเรือนชาวปาเลสไตน์ ขณะที่นายเนทันยาฮูยืนยันว่าอิสราเอลจะเดินหน้าโจมตีฉนวนกาซาจนกว่าจะกวาดล้างกลุ่มฮามาสให้สิ้นซาก (อินโฟเควสท์)

**ทรัมป์ ยื่นโต้แย้งศาลโคโลราโด หลังสั่งห้ามลงเลือกตั้ง เช่นปมเอี่ยวจลาจลรัฐสภา** ทนายความของนายโดนัลด์ ทรัมป์ อดีตประธานาธิบดีสหรัฐฯ ยื่นคำร้องเพื่อโต้แย้งคำสั่งศาลสูงสุดรัฐโคโลราโดเมื่อวันที่ 19 ธ.ค. 2566 ซึ่งห้ามไม่ให้นายทรัมป์ลงเลือกตั้งรอบไพรมารีได้ เนื่องจากมีส่วนร่วมในเหตุการณ์บุกรุกอาคารรัฐสภาสหรัฐฯ เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2564 ทนายความของนายทรัมป์เรียกร้องให้ผู้พิพากษาศาลยุติความพยายามตัดสิทธิ์นายทรัมป์จากการลงเลือกตั้งอย่างรวดเร็วและเด็ดขาด พร้อมระบุว่าศาลในรัฐต่าง ๆ อีกกว่า 30 รัฐ กำลังพยายามดำเนินกรในลักษณะเดียวกัน เพื่อสกัดกั้นนายทรัมป์ ตามคำร้องของทนายความของนายทรัมป์นั้น บทบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญที่ 14 ซึ่งอ้างถึงในคดีนี้ ไม่สามารถบังคับใช้กับประธานาธิบดีได้ และสภาองเกรสคือผู้ที่มีสิทธิ์ตั้งคำถามและ

ตัดสินใจเรื่องของคุณสมบัติของประธานาธิบดี และเน้นย้ำว่าทรัมป์ไม่ได้มีความเกี่ยวข้องเหตุการณจลาจลที่อาคารรัฐสภา สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่า คำตัดสินของศาลสูงสุดรัฐโคโลราโดนับเป็นครั้งแรกที่มีกรายกมาตราที่ 3 ของบทบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญที่ 14 ขึ้นมาใช้ในศาลเพื่อตัดสินสิทธิ์นายทรัมป์ โดยมาตรานี้เรียกว่ามาตราการการตัดสินคดี ซึ่งคำตัดสินของผู้พิพากษาในกรณีนี้อาจมีผลกระทบต่ออย่างมีนัยสำคัญต่อผลลัพธ์โดยรวมของความเคลื่อนไหวนี้ โดยนายทรัมป์ยังได้ยื่นอุทธรณ์ต่อศาลสูงสุดรัฐเมน ซึ่งสั่งห้ามไม่ให้จากการลงเลือกตั้งรอบไพรมารี โดยอ้างถึงบทบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญที่ 14 เช่นเดียวกัน อย่างไรก็ตาม คดีความในศาลสูงสุดรัฐเมนยังถูกระงับไว้จนกว่าศาลสูงสุดรัฐโคโลราโดจะมีคำตัดสินอย่างเป็นทางการ ทั้งนี้ ผู้พิพากษาศาลสูงสุดรัฐโคโลราโดกำหนดให้มีการขึ้นแถลงด้วยวาจาในชั้นอุทธรณ์คดีดังกล่าวในวันที่ 8 ก.พ. (อินโฟเควสท์)

**"เซเลนสกี" กังวลหาก "ทรัมป์" ชนะเลือกตั้ง หวั่นถอนการช่วยเหลือยูเครน** นายโวลอดีเมียร์ เซเลนสกี ประธานาธิบดียูเครนออกมาแสดงความกังวลเป็นครั้งแรกเกี่ยวกับคำกล่าวของนายโดนัลด์ ทรัมป์ อดีตประธานาธิบดีสหรัฐฯ ที่อ้างว่าจะสามารถยุติสงครามรัสเซีย-ยูเครน ได้ในระยะเวลาเพียง 1 วัน หากเขาได้กลับมาครองตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐฯอีกครั้ง ในการให้สัมภาษณ์กับสถานีโทรทัศน์แซนแนลไฟร์ของอังกฤษซึ่งออกอากาศเมื่อวันศุกร์ (19 ม.ค.) นายเซเลนสกีกล่าวว่า คำพูดโอ้อวดของนายทรัมป์เป็นสิ่งที่อันตรายมากเนื่องจากนายทรัมป์ไม่ได้อธิบายว่าแผนการหลังจากสงครามจะเป็นอย่างไร นายเซเลนสกีแสดงความกังวลเกี่ยวกับความเป็นไปได้หากนายทรัมป์ชนะการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐฯอีกครั้ง โดยมองว่านายทรัมป์อาจดำเนินการตัดสินใจที่อาจไม่เป็นผลดีต่อยูเครนหรือประชาชนชาวยูเครน และนายเซเลนสกียอมรับว่ารู้สึกหนักใจและเครียดมากกับแนวคิดที่ว่านายทรัมป์สามารถผลักดันการตัดสินใจดังกล่าวได้โดยไม่คำนึงถึงผลกระทบใด ๆ ต่อยูเครน ในการสัมภาษณ์ นายเซเลนสกีส่งข้อความโดยตรงถึงนายทรัมป์ว่า "ขอเชิญคุณทรัมป์มาเยือนยูเครน มาที่เคียฟ หากคุณสามารถยุติสงครามได้ภายใน 24 ชั่วโมงได้ ผมเชื่อว่ามันเป็นเหตุผลที่เพียงพอสำหรับคุณที่จะมายูเครน" พร้อมเสริมว่าบางทีนายทรัมป์อาจมีความคิดที่จริงจังจริง ๆ และเขาสามารถแบ่งปันความคิดเหล่านั้นกับตนได้ ทั้งนี้ หลายฝ่ายเชื่ออย่างกว้างขวางว่า การที่นายทรัมป์สามารถคว้าชัยชนะในการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐฯ 2567 ได้นั้น จะเป็นสิ่งที่นายปูตินยินดี เนื่องจากรัสเซียอาจบุกยึดดินแดนในยูเครนต่อไป และประกาศชัยชนะในสงคราม ซึ่งในทางตรงกันข้าม นายเซเลนสกีก็ยืนยันงานว่าข้อตกลงสันติภาพใด ๆ ก็ตามที่จะมีขึ้น จะต้องรวมถึงการถอนกองกำลังรัสเซีย

สรุปข่าวใน และต่างประเทศ | ปัจจัยที่ต้องติดตาม | ตัวเลขเศรษฐกิจ และภาพรวมตลาด

ทั้งหมดออกจากดินแดนที่ยึดไปจากยูเครนตั้งแต่ปี 2567 รวมถึงไครเมียด้วย (อินโฟเควสท์)

**ภาวะตลาดหุ้นนิวยอร์ก:** ดาวยานส์ปิดบวก 395.19 จุด **خانรับความเชื่อมั่นผู้บริโภคพุ่ง** ดัชนีดาวยานส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดบวกในวันศุกร์ (19 ม.ค.) และดัชนี S&P500 ปิดที่ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ครั้งใหม่เป็นครั้งแรกในรอบกว่า 2 ปี **خانรับการเปิดเผยดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคสหรัฐที่พุ่งขึ้นเกินคาด** ทั้งนี้ ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวยานส์ปิดที่ 37,863.80 จุด เพิ่มขึ้น 395.19 จุด หรือ +1.05%, ดัชนี S&P500 ปิดที่ 4,839.81 จุด เพิ่มขึ้น 58.87 จุด หรือ +1.23% และดัชนี Nasdaq ปิดที่ 15,310.97 จุด เพิ่มขึ้น 255.32 จุด หรือ +1.70% ในรอบสัปดาห์นี้ ดัชนีดาวยานส์บวก 0.7%, ดัชนี S&P500 เพิ่มขึ้น 1.2% และดัชนี Nasdaq ปรับตัวขึ้น 2.3% **หุ้นกลุ่มเทคโนโลยีพุ่งขึ้นมากกว่า 2%** โดยเป็นกลุ่มที่ปรับตัวขึ้นมากที่สุด ในดัชนี S&P 500 ส่วนดัชนี Nasdaq ได้แรงหนุนจากการปรับตัวขึ้นของหุ้นกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์ อาทิ หุ้นอินเวเดีย คอร์ป ซึ่งพุ่งขึ้น 4.17% และหุ้นบรอดคอม อิงค์ พุ่ง 5.88% **หุ้นกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์ได้แรงหนุน** หลังซูเปอร์ ไมโครคอมพิวเตอร์ อิงค์ ซึ่งเป็นบริษัทผลิตคอมพิวเตอร์ พุ่งขึ้น 35.94% หลังเปิดเผยแนวโน้มยอดขายที่แข็งแกร่งกว่าที่ตลาดคาดไว้ **ตลาดหุ้นสหรัฐปิดพุ่งขึ้นอย่างมากในวันศุกร์** โดยดัชนี S&P500 ทำลายสถิติสูงสุดครั้งก่อนที่ทำไว้เมื่อวันที่ 3 ม.ค. 2565 ที่ระดับ 4,796.56 โดยตลาดได้แรงหนุนจากการเปิดเผยผลสำรวจของมหาวิทยาลัยมิชิแกนที่ระบุว่า ดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคสหรัฐพุ่งขึ้นสู่ระดับ 78.8 ในเดือนม.ค. ซึ่งเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่เดือนก.ค. 2564 และสูงกว่าตัวเลขคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ที่ระดับ 70.2 จากระดับ 69.7 ในเดือนธ.ค. (อินโฟเควสท์)

**ภาวะตลาดน้ำมัน:** **น้ำมัน WTI ปิดลบ 67 เซนต์ ราคาปรับฐาน-วิตกแนวโน้มอุปสงค์จีน** สัญญาน้ำมันดิบเวสต์เท็กซัส (WTI) ตลาดนิวยอร์กปิดลดลงในวันศุกร์ (19 ม.ค.) ขณะที่บรรดาเทรดเดอร์ประเมินปัจจัยลบต่าง ๆ อาทิ ปริมาณน้ำมันที่เพิ่มขึ้นและแนวโน้มอุปสงค์ที่อ่อนแอ ซึ่งได้บดบังปัจจัยบวกจากปัญหาด้านการผลิตที่เกี่ยวข้องกับสภาพอากาศในสหรัฐ และความตึงเครียดอย่างต่อเนื่องในตะวันออกกลาง ทั้งนี้ สัญญาน้ำมันดิบ WTI ส่งมอบเดือนก.พ. ลดลง 67 เซนต์ หรือ 0.9% ปิดที่ 73.41 ดอลลาร์/บาร์เรล แต่ปรับตัวขึ้นมากกว่า 1% ในรอบสัปดาห์นี้ ส่วนสัญญาน้ำมันดิบเบรนท์ (BRENT) ส่งมอบเดือนมี.ค. ลดลง 54 เซนต์ หรือ 0.68% ปิดที่ 78.56 ดอลลาร์/บาร์เรล แต่ปรับตัวขึ้น 0.5% ในรอบสัปดาห์นี้ สัญญาน้ำมันดิบปรับตัวลง เนื่องจากนักลงทุนวิตกเกี่ยวกับอุปสงค์ของจีนในปีี้ หลังจากจีนเปิดเผยผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ชะลอตัวเกินคาดในไตรมาส 4/2566

นอกจากนี้ ราคาน้ำมัน WTI ปรับฐานลง หลังจากพุ่งขึ้นกว่า 2% ในการซื้อขายเมื่อวันพฤหัสบดี (18 ม.ค.) เนื่องจากสำนักงานพลังงานสากล (IEA) และกลุ่มประเทศผู้ส่งออกน้ำมัน (โอเปก) คาดการณ์ว่าอุปสงค์น้ำมันในตลาดโลกจะเพิ่มขึ้นในปีี้ และตลาดยังได้แรงหนุนจากสต็อกน้ำมันดิบสหรัฐที่ลดลงในสัปดาห์ที่แล้วด้วย (อินโฟเควสท์)

**ภาวะตลาดเงินนิวยอร์ก:** **ดอลลาร์อ่อนค่าหลังบวก 5 วันติดต่อกัน** ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลัก ๆ ในการซื้อขายที่ตลาดปริวรรตเงินตรานิวยอร์กในวันศุกร์ (19 ม.ค.) หลังบวกขึ้น 5 วันทำการติดต่อกัน แต่ดอลลาร์ยังคงแข็งค่าในรอบสัปดาห์นี้ เนื่องจากความเห็นของเจ้าหน้าที่ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ทำให้นักลงทุนปรับลดคาดการณ์เกี่ยวกับการปรับลดอัตราดอกเบี้ยลงอย่างรวดเร็ว ทั้งนี้ ดัชนีดอลลาร์ซึ่งเป็นดัชนีวัดความเคลื่อนไหวของดอลลาร์เมื่อเทียบกับสกุลเงินหลัก 6 สกุลในตะกร้าเงิน ลดลง 0.24% แต่ที่ระดับ 103.288 แต่ปรับตัวขึ้น 0.8% ในรอบสัปดาห์นี้ ดอลลาร์อ่อนค่าลงหลังจากแข็งค่าขึ้นในช่วงเช้าวันศุกร์ โดยดอลลาร์แข็งค่าเนื่องจากมหาวิทยาลัยมิชิแกนเปิดเผยดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคสหรัฐอยู่ที่ 78.8 ในเดือนม.ค. ซึ่งเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่เดือนก.ค. 2564 เมื่อเทียบกับระดับ 69.7 ในเดือนธ.ค. และสูงกว่าตัวเลขประมาณการที่ระดับ 70.0 ในโพลสำรวจความเห็นนักเศรษฐศาสตร์โดยสำนักข่าวรอยเตอร์ ดอลลาร์อ่อนค่าลง ขณะที่บรรดาเทรดเดอร์ยังคงคาดการณ์ว่า เฟดจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยลงอย่างน้อย 0.25% ในเดือนพ.ค. ยูโรแข็งค่าขึ้น 0.16% สู่ระดับ 1.0891 ดอลลาร์ แต่อ่อนค่าราว 0.5% ในรอบสัปดาห์นี้ โดยถูกกดดันจากการที่เจพี มอร์แกนคาดว่า ธนาคารกลางยุโรป (ECB) จะเริ่มปรับลดอัตราดอกเบี้ยในเดือนมิ.ย. จากเดิมที่คาดว่าจะปรับลดในเดือนก.ย. (อินโฟเควสท์)

**ภาวะตลาดทองคำนิวยอร์ก:** **ทองปิดบวก \$7.70 หลังดอลลาร์อ่อนหนุนแรงซื้อ** สัญญาทองคำตลาดนิวยอร์กปิดบวกในวันศุกร์ (19 ม.ค.) เนื่องจากได้ปัจจัยบวกจากการอ่อนค่าของดอลลาร์ ซึ่งจะเพิ่มความน่าดึงดูดของทอง โดยทำให้สัญญาทองคำมีราคาถูกลงสำหรับผู้ถือครองเงินสกุลอื่น ๆ ทั้งนี้ สัญญาทองคำตลาด COMEX (Commodity Exchange) ส่งมอบเดือนก.พ. เพิ่มขึ้น 7.70 ดอลลาร์ หรือ 0.38% ปิดที่ 2,029.30 ดอลลาร์/ออนซ์ แต่ลดลงราว 1.06% ในรอบสัปดาห์นี้ สัญญาโลหะเงินส่งมอบเดือนมี.ค. ลดลง 9.60 เซนต์ หรือ 0.42% ปิดที่ 22.711 ดอลลาร์/ออนซ์ สัญญาพลาตินัมส่งมอบเดือนเม.ย. ลดลง 5 ดอลลาร์ หรือ 0.55% ปิดที่ 907.00 ดอลลาร์/ออนซ์ สัญญาพัลลาเดียมส่งมอบเดือนมี.ค. เพิ่มขึ้น 4.70 ดอลลาร์ หรือ 0.50% ปิดที่ 948.70 944.00 ดอลลาร์/ออนซ์ สัญญาทองคำได้แรง

สรุปข่าวใน และต่างประเทศ | ปัจจัยที่ต้องติดตาม | ตัวเลขเศรษฐกิจ และภาพรวมตลาด

หนุนจากการที่ดอลลาร์อ่อนค่าลง หลังบวกขึ้น 5 วันทำการติดต่อกัน โดยได้แรงหนุนจากการที่ตลาดลดคาดการณ์เกี่ยวกับการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) นอกจากนี้ สัญญาทองคำยังได้แรงหนุนจากอุปสงค์ที่เพิ่มขึ้นในจีนก่อนเทศกาลตรุษจีนซึ่งจะเริ่มขึ้นในวันที่ 10 ก.พ.นี้ (อินโฟเควสท์)

**บอนดีย์ลต์ยืนเหนือ 4.1% จับตาถ้อยแถลงปธ.เฟดชานพรานฯ**  
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ 10 ปีติดตัวเหนือระดับ 4.1% นักลงทุนจับตาถ้อยแถลงของนางแมรี ดาลี ประธานธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) สาขาซานฟรานซิสโก ในวันนี้ เพื่อหาสัญญาณบ่งชี้ทิศทางอัตราดอกเบี้ยของเฟด ก่อนที่เฟดจะเริ่มเข้าสู่ช่วงงดเว้นการแสดงความเห็นเกี่ยวกับนโยบายการเงิน (Blackout Period) ในวันพรุ่งนี้ ณ เวลา 19.07 น.ตามเวลาไทย อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 10 ปี อยู่ที่ระดับ 4.128% ส่วนอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 30 ปี อยู่ที่ระดับ 4.351% (อินโฟเควสท์)

**ยุโรป**

**เยอรมนีเผยดัชนี PPI ลดลง 8.6% ในเดือนธ.ค. 66 เทียบรายปี**  
สำนักงานสถิติเยอรมนีรายงานในวันนี้ (19 ม.ค.) ว่า ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) ของเยอรมนี ปรับตัวลง 8.6% ในเดือนธ.ค. 2566 เมื่อเทียบกับรายปี ซึ่งต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์ในผลสำรวจของสำนักข่าวรอยเตอร์คาดการณ์ไว้ว่าจะลดลง 8.0% เมื่อเทียบกับรายเดือน ดัชนี PPI ของเยอรมนีเดือนธ.ค.ปรับตัวลง 1.2% ในเดือนธ.ค. ราคาพลังงานดิ่งลง 23.5% เมื่อเทียบกับเดือนธ.ค. 2565 และลดลง 3.7% เมื่อเทียบกับเดือนพ.ย. 2566 ขณะที่ ราคาสินค้าขั้นกลางลดลง 3.7% จากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนหน้า และยังคงไม่เปลี่ยนแปลงจากเดือนก่อน ขณะเดียวกัน ราคาสินค้าประเภททุนเพิ่มขึ้น 3.9% เมื่อเทียบกับรายปี และไม่มีการเปลี่ยนแปลงเมื่อเทียบกับรายเดือน ในเดือนธ.ค. ราคาสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนเพิ่มขึ้น 3.0% เมื่อเทียบกับรายปี และลดลง 0.1% เมื่อเทียบกับรายเดือน ขณะที่ราคาสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนเพิ่มขึ้น 3.2% เมื่อเทียบกับรายปี แต่ยังคงไม่เปลี่ยนแปลงเมื่อเทียบกับรายเดือน (อินโฟเควสท์)

**"คริสติน ลาการ์ด" ส่งสัญญาณ ECB จ่อลดดอกเบี้ยในฤดูร้อนปี**  
นี้ นางคริสติน ลาการ์ด ประธานธนาคารกลางยุโรป (ECB) ส่งสัญญาณว่า ECB มีแนวโน้มจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยในช่วงฤดูร้อนปีนี้ นางลาการ์ดให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวของสำนักข่าวบลูมเบิร์ก นอกกรอบการประชุมเศรษฐกิจโลก (World Economic Forum - WEF) ที่เมืองดาวอส ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ โดยเมื่อผู้สื่อข่าวถามว่ามีกรรมการของ ECB สนับสนุนการปรับลดอัตราดอกเบี้ยหรือไม่

หลังจากที่ก่อนหน้านี้มีกรรมการหลายคนของ ECB ได้ออกมาส่งสัญญาณดังกล่าว ทั้งนี้ นางลาการ์ดกล่าวว่า "ดิฉันเองก็คาดการณ์ว่า ECB จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยเช่นกัน โดยอาจจะเกิดขึ้นในช่วงฤดูร้อนปีนี้ แต่ดิฉันขอยังไม่ออกความเห็นมากนัก เนื่องจากเราได้บอกไปแล้วว่าการพิจารณาในเรื่องดังกล่าวขึ้นอยู่กับข้อมูล ซึ่งปัจจุบันยังคงมีความไม่แน่นอน และตัวชี้วัดบางอย่างยังไม่ถึงระดับที่เราอยากให้เห็น" เมื่อวันที่ 15 ม.ค.ที่ผ่านมา ซึ่งเป็นเวลา 1 วันก่อนที่จะเข้าสู่ช่วงงดเว้นการแสดงความเห็นเกี่ยวกับนโยบายการเงิน (Blackout Period) นั้น นางลาการ์ดและกรรมการ ECB คนอื่น ๆ ได้ออกมาแสดงความเห็นที่ทำให้ตลาดไม่มั่นใจว่า ECB จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยในปีนี้อหรือไม่ นายโรเบิร์ต โอลซ์แมนน์ สมาชิกคณะกรรมการควบคุมนโยบายของ ECB กล่าวว่า ECB อาจไม่มีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยตลอดทั้งปี 2567 โดยระบุว่า หาก ECB ยังไม่เห็นว่าเป็นเวลาที่เหมาะสมที่จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยได้เมื่อใด ทั้งนี้ อัตราเงินเฟ้อของยูโรโซนติดตัวขึ้น 2.9% ในเดือนธ.ค. โดยได้แรงหนุนจากการพุ่งขึ้นของราคาพลังงาน ขณะที่เป้าหมายเงินเฟ้อของ ECB อยู่ที่ระดับ 2% (อินโฟเควสท์)

**ภาวะตลาดหุ้นยุโรป: หุ้นยุโรปปิดลบ หลังความหวังลดดอกเบี้ย**  
จาง ตลาดหุ้นยุโรปปิดลบในวันศุกร์ (19 ม.ค.) และปรับตัวลงในรอบสัปดาห์นี้ เนื่องจากนักลงทุนมีความหวังน้อยลงเกี่ยวกับการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางรายใหญ่ต่าง ๆ ในปีนี้ และจุดสนใจของตลาดในขณะนี้อยู่ที่การประชุมนโยบายของธนาคารกลางยุโรป (ECB) ในสัปดาห์หน้า ทั้งนี้ ดัชนี STOXX 600 ปิดตลาดที่ระดับ 469.24 จุด ลดลง 1.21 จุด หรือ -0.26% และปรับตัวลง 1.6% ในรอบสัปดาห์นี้ ดัชนี CAC-40 ตลาดหุ้นฝรั่งเศสปิดที่ 7,371.64 จุด ลดลง 29.71 จุด หรือ -0.40%, ดัชนี DAX ตลาดหุ้นเยอรมนีปิดที่ 16,555.13 จุด ลดลง 12.22 จุด หรือ -0.07% และดัชนี FTSE 100 ตลาดหุ้นลอนดอนปิดที่ 7,461.93 จุด เพิ่มขึ้น 2.84 จุด หรือ +0.04% ตลาดหุ้นยุโรปปรับตัวลงหลังบวก 0.5% ในระหว่างวัน และตลาดถูกกดดันในสัปดาห์นี้จากความเห็นในเชิงคุมเข้มนโยบายของผู้กำหนดนโยบาย ECB ที่ทำให้บรรดาเทรดเดอร์ทบทวนการคาดการณ์เกี่ยวกับการปรับลดอัตราดอกเบี้ย หุ้นกลุ่มอสังหาริมทรัพย์ที่อ่อนไหวต่ออัตราดอกเบี้ยปรับตัวลงมากที่สุดในสัปดาห์นี้ ตามมาด้วยหุ้นกลุ่มทรัพยากรพื้นฐาน หุ้นกลุ่มทรัพยากรพื้นฐานปรับตัวลง 1.4% ในวันศุกร์ ขณะที่กลุ่มสินค้าอุตสาหกรรมและบริการ ปรับตัวลง 0.9% (อินโฟเควสท์)

**ภาวะตลาดหุ้นลอนดอน: ฟุตชี่ปิดบวกเล็กน้อย ยอดค้าปลีกขบ**  
**เช่าถ่วงตลาด** ตลาดหุ้นลอนดอนปิดบวกเล็กน้อยในวันศุกร์ (19 ม.ค.)

สรุปข่าวใน และต่างประเทศ | ปัจจัยที่ต้องติดตาม | ตัวเลขเศรษฐกิจ และภาพรวมตลาด

โดยการปรับตัวขึ้นของหุ้นกลุ่มประกันวินาศภัยได้ถูกหักล้างโดยแรงขายหุ้นกลุ่มรถยนต์และชิ้นส่วนรถยนต์ ขณะที่การเปิดเผยยอดค้าปลีกของอังกฤษที่อ่อนแอเกินคาดนั้นกดดันตลาดด้วย ทั้งนี้ ดัชนี FTSE 100 ตลาดหุ้นลอนดอนปิดที่ 7,461.93 จุด เพิ่มขึ้น 2.84 จุด หรือ +0.04% แต่ดัชนีลดลงเป็นลบค่าที่ 3 และเป็นการปรับตัวลงรายสัปดาห์มากที่สุดในรอบ 3 เดือน หุ้นกลุ่มรถยนต์และชิ้นส่วนรถยนต์ ร่วงลง 2.6% และระดับต่ำสุดในรอบกว่า 2 เดือน หุ้นกลุ่มประกันวินาศภัย ปรับตัวขึ้น 1.1% แม้แต่ระดับต่ำสุดรายสัปดาห์ในรอบกว่า 2 เดือน สำหรับหุ้นรายตัวนั้น หุ้นฟลัตเตอร์ เอนเทอร์เทนเมนต์ ฟุง 3.1% หลังได้รับการปรับเพิ่มราคาเป้าหมาย (อินโฟเคสท์)

### ญี่ปุ่น

**เงินเพื่อญี่ปุ่นชะลอตัวและระดับต่ำสุดในรอบเกือบ 2 ปี ตลาดจับตาทำที่ BOJ** รัฐบาลญี่ปุ่นเปิดเผยในวันนี้ ดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐาน (core CPI) ซึ่งไม่นับรวมราคาอาหารสดและเป็นข้อมูลเงินเฟ้อที่ธนาคารกลางญี่ปุ่น (BOJ) ให้ความสำคัญ เพิ่มขึ้น 2.3% ในเดือนธ.ค. เมื่อเทียบเป็นรายปี ซึ่งชะลอตัวลงจากระดับ 2.5% ในเดือนพ.ย. โดยดัชนี CPI พื้นฐานเดือนธ.ค.ถือเป็นการขยายตัวในอัตราต่ำสุดในรอบเกือบ 2 ปีหรือนับตั้งแต่เดือนมิ.ย. 2565 อย่างไรก็ตาม ข้อมูลดังกล่าวบ่งชี้ว่า เงินเฟ้อของญี่ปุ่นอยู่ในระดับสูงกว่าเป้าหมายของ BOJ ติดต่อกันเป็นเดือนที่ 21 BOJ คาดการณ์ว่า ตัวเลขเงินเฟ้อของญี่ปุ่นจะชะลอตัวลงอีกในช่วงไม่กี่เดือนข้างหน้า เนื่องจากต้นทุนด้านพลังงานและวัตถุดิบประเภทอื่น ๆ เริ่มอ่อนแรงลง หลังจากก่อนหน้านี้ต้นทุนดังกล่าวพุ่งขึ้นอย่างมากและส่งผลกระทบต่อค่าครองชีพของประชาชน สำหรับหมวดสินค้าที่มีส่วนช่วยหนุนดัชนี CPI พื้นฐานในเดือนธ.ค. ได้แก่ ราคาอาหารที่ปรับตัวเพิ่มขึ้น 6.2% และค่าที่พักเพิ่มขึ้น 59.0% ท่ามกลางการฟื้นตัวของการท่องเที่ยว หลังจากรัฐบาลญี่ปุ่นได้ยกเลิกมาตรการควบคุมโควิด-19 ส่วนราคาพลังงานร่วงลง 11.6% โดยราคาไฟฟ้าลดลง 20.5% และราคาก๊าซลดลง 20.6% เนื่องจากรัฐบาลใช้นโยบายอุดหนุนเพื่อลดภาระให้กับภาคครัวเรือน นักลงทุนจับตาการประชุมนโยบายการเงินระยะเวลา 2 วันของ BOJ โดยจะเริ่มขึ้นในวันที่ 22 ม.ค. และจะแถลงผลการประชุมในวันที่ 23 ม.ค. (อินโฟเคสท์)

**สาวญี่ปุ่นแห่ฝากไข่ ขานรับโครงการแก้ปัญหาการเกิดต่ำของกรุงโตเกียว** รัฐบาลกรุงโตเกียวเปิดเผยว่า โครงการฝากไข่ของรัฐบาลโตเกียว ที่มีอบเงินสูงสุดถึง 300,000 เยน (2,023 ดอลลาร์สหรัฐ) เป็นค่าใช้จ่ายสำหรับการฝากไข่ (egg-freezing) ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการนำร่องทั่วประเทศที่ออกแบบมาเพื่อแก้ไขปัญหาอัตราการเกิดต่ำติด

อันดับโลก ได้รับสนใจอย่างล้นหลาม โดยมีผู้หญิงกว่า 7,000 คนลงทะเบียนขอข้อมูลเกี่ยวกับโครงการใหม่นี้ ขณะที่ มีผู้หญิง 1,800 คนที่สมัครเข้าร่วมโครงการดังกล่าวนับตั้งแต่เดือนต.ค. โครงการนี้เปิดให้บริการแก่ผู้หญิงทุกคนที่มีอายุ 18-39 ปี ซึ่งแตกต่างไปจากนโยบายด้านการเจริญพันธุ์ก่อนหน้านี้ ซึ่งไม่รวมผู้หญิงที่ยังไม่ได้แต่งงาน ทั้งนี้ รัฐบาลญี่ปุ่นมีความกังวลมากขึ้นเกี่ยวกับอัตราการเกิดที่ต่ำเป็นประวัติการณ์ ซึ่งขณะนี้อยู่ที่ระดับ 1.3 โดยระดับ 2.1 ถือว่าเหมาะสมที่สุดในการรักษาเสถียรภาพประชากร ขณะที่ในปี 2565 รัฐบาลตกลงที่จะคืนเงิน 70% ของค่าใช้จ่ายในการทำเด็กหลอดแก้ว (IVF) อนึ่ง การฝากไข่เป็นหนึ่งในเทคโนโลยีช่วยในการเจริญพันธุ์ที่สามารถช่วยยืดอายุการเจริญพันธุ์ของผู้หญิงได้ แต่ก็มีราคาสูงมากในญี่ปุ่น ซึ่งโดยทั่วไปแล้วจะมีค่าใช้จ่ายอยู่ที่ประมาณ 300,000-600,000 เยน แต่ก็สามารถสูงถึงหลักล้านได้เช่นกัน (อินโฟเคสท์)

**ภาวะตลาดหุ้นโตเกียว: นิกเกอิปิดพุ่ง 1.40% ขานรับเงินเพื่อชะลอตัว-หุ้นเทคโนโลยี** ดัชนีนิเกอิตลาดหุ้นโตเกียวปิดพุ่งขึ้นในวันนี้ (19 ม.ค.) ขานรับข้อมูลเงินเฟ้อเดือนธ.ค. 2566 ของญี่ปุ่นที่ชะลอตัวลง ทำให้นักลงทุนเก็งกำไรธนาคารกลางญี่ปุ่น (BOJ) จะยังไม่ยุตินโยบายผ่อนคลายการเงินเป็นพิเศษในเร็ว ๆ นี้ นักข่าวเกียวโตรายงานว่ ดัชนีนิเกอิปิดตลาดที่ระดับ 35,963.27 จุด เพิ่มขึ้น 497.10 จุด หรือ +1.40% (อินโฟเคสท์)

### จีน

**จีนเผยคนวัยทำงานกำลังหดตัว ชีประเทศเข้าสู่สังคมสูงอายุเร็ว** จำนวนประชากรวัยทำงานของจีนกำลังหดตัวลง โดยในปี 2566 จำนวนประชากรจีนที่มีอายุระหว่าง 16-59 ปีนั้น มีสัดส่วน 61.3% ของจำนวนประชากรทั้งหมด ซึ่งลดลงจากระดับ 62% ในปี 2565 จีนกำลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างรวดเร็ว เนื่องจากประชากรมีลูกน้อยลง และมีอายุยืนยาวขึ้น อัตราการคลอดบุตรก็ลดลง แม้ว่าในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา รัฐบาลจีนจะพยายามผ่อนคลายนโยบายลูกคนเดียว (One Child Policy) อัตราส่วนของประชากรวัยทำงานที่ลดลง ส่งผลให้มีจำนวนคนที่ต้องรับภาระหน้าที่ต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนการเติบโตของประชากรก็ลดน้อยลงไปด้วย ในขณะที่จำนวนประชากรโดยรวมในจีนก็ลดลงด้วย NBS เปิดเผยข้อมูลอย่างเป็นทางการเมื่อวันพุธที่ผ่านมา (17 ม.ค.) ว่า จำนวนประชากรโดยรวมในจีนแผ่นดินใหญ่ลดลง 2.08 ล้านคนและที่ 1.41 พันล้านคนในปี 2566 ซึ่งลดลงอย่างมากจากปี 2565 ที่จำนวนประชากรของจีนลดลง 850,000 คน และนับเป็นครั้งแรกที่นับตั้งแต่ช่วงทศวรรษที่ 1960 ที่จำนวนประชากรจีนปรับตัวลดลง นักวิเคราะห์



สรุปข่าวใน และต่างประเทศ | ปัจจัยที่ต้องติดตาม | ตัวเลขเศรษฐกิจ และภาพรวมตลาด

จากยูบีเอสระบุในรายงานเมื่อเดือนธ.ค. 2566 ว่าประชากรวัยทำงานของจีนปรับตัวลดลง หลังจากขึ้นเพิ่มขึ้นและระดับสูงสุดในปี 2554 "จำนวนประชากรวัยทำงานที่ลดลง บวกกับการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างของอุปสงค์และอุปทานด้านแรงงาน กำลังเป็นตัวเร่งให้เกิดการปรับใช้เทคโนโลยีมากขึ้น ตั้งแต่ระบบอัตโนมัติ หุ่นยนต์ ไปจนถึงการเปลี่ยนผ่านไปสู่ดิจิทัลและเอไอ เพื่อตอบสนองของความต้องการแรงงาน และเพื่อเพิ่มผลิต ในขณะที่สุดต้นทุนไปด้วย" นักวิเคราะห์ของยูบีเอสกล่าว (อินโฟเควสท์)

**จีนเผยยอดเดินทางข้ามพรมแดนเพิ่มขึ้นในปี 2566** สำนักข่าวซินหัวรายงานการเปิดเผยของสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองแห่งชาติจีนระบุว่า จำนวนประชาชนชาวจีนที่เดินทางไปต่างประเทศเพิ่มขึ้นในปี 2566 ขณะเดียวกันจำนวนนักเดินทางชาวต่างชาติที่เยือนจีนเพิ่มขึ้นเช่นกัน รายงานระบุว่าจำนวนการเดินทางเข้าและออกผ่านด่าน บนแผ่นดินใหญ่ของจีน รวมถึงเขตบริหารพิเศษฮ่องกงและเขตบริหารพิเศษมาเก๊าในปี 2566 รวมอยู่ที่ราว 424 ล้านครั้ง เพิ่มขึ้น 266.5% เมื่อเทียบกับปี 2019 จำนวนขั้วต้นส่วนหนึ่งเป็นการเดินทางของผู้อยู่อาศัยบนแผ่นดินใหญ่ 206 ล้านครั้ง เพิ่มขึ้น 218.7% เมื่อเทียบกับปี 2019 และการเดินทางของผู้อยู่อาศัยในฮ่องกง มาเก๊า และได้วันมีจำนวน 183 ล้านครั้ง เพิ่มขึ้น 292.8% ขณะที่จำนวนการเดินทางเข้าและออกผ่านท่าด่านชายแดนของชาวต่างชาติในปี 2566 รวมอยู่ที่ 35.48 ล้านครั้ง เพิ่มขึ้น 693.1% เมื่อเทียบกับปี 2019 จำนวนการออกหนังสือเดินทางหรือพาสปอร์ตของจีนในปี 2566 รวมอยู่ที่ 18.43 ล้านเล่ม เพิ่มขึ้น 1,625.4% เมื่อเทียบกับปี 2019 จำนวนใบอนุญาตผ่านทางและใบอนุญาตการเดินทางสำหรับฮ่องกง มาเก๊า และได้วันในปี 2566 เพิ่มขึ้น 1,318% เมื่อเทียบกับปี 2019 รวมอยู่ที่ 86.09 ล้านฉบับ ส่วนจำนวนวีซ่าที่ออกให้ชาวต่างชาติเพิ่มขึ้น 158.3% รวมอยู่ที่ 1.7 ล้านฉบับ (อินโฟเควสท์)

**ชาวต่างชาติเยือนจีนปี 66 ลดลงกว่า 60% จากระดับก่อนเกิดโควิดระบาด** จำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่มาเยือนจีนลดลงมากกว่า 60% จากระดับก่อนเกิดโรคโควิด-19 ระบาด แม้จีนกลับมาเปิดพรมแดนและยกเลิกมาตรการคุมเข้มโควิด-19 ครบ 1 ปีแล้วก็ตาม สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองแห่งชาติจีน (NIA) ระบุว่า จำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้าและออกในปี 2566 แค่ 35.5 ล้านคน ซึ่งมากกว่าระดับของปี 2565 เกือบ 7 เท่า ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่จีนบังคับใช้มาตรการควบคุมโควิด-19 อย่างเข้มงวดนานถึง 3 ปี อย่างไรก็ตาม จำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติในปี 2566 มีสัดส่วนเพียง 36% ของจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติในปี 2562 ที่ 97.7 ล้านคน ซึ่งเป็นระดับ

สูงสุดเป็นประวัติการณ์ ตัวเลขดังกล่าวบ่งชี้ว่า การฟื้นตัวอย่างเต็มที่ยังคงอีกยาวไกล แม้จะมีแนวโน้มเชิงบวกในช่วงสั้นปี โดยจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติในปี 2566 กว่าครึ่งอยู่ในช่วง 3 เดือนสุดท้ายของปี จาก หินง โฆษกของสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองแถลงต่อสื่อมวลชนเมื่อวันพฤหัสบดี (18 ม.ค.) ว่า จำนวนชาวต่างชาติที่พำนักอาศัยในจีนฟื้นตัวขึ้นสู่ระดับ 85% ของช่วงปี 2562 และเสริมว่า หน่วยงานของจีนได้ออกใบอนุญาตพำนักในประเทศให้แก่ชาวต่างชาติ รวมทั้งสิ้น 711,000 ครั้ง ทั้งนี้ สำนักข่าวซีเอ็นเอ็นรายงานว่า จำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติล่าสุดมีขึ้นท่ามกลางความพยายามอย่างมากของจีนในการดึงดูดนักท่องเที่ยวและผู้มาเยือนชาวต่างชาติ เนื่องจากจีนกำลังพยายามหาทางกระตุ้นเศรษฐกิจที่ซบเซา (อินโฟเควสท์)

**จีนมุ่งเพิ่มสมรรถนะขนส่ง รับมือมหกรรมเดินทางช่วงเทศกาลตรุษจีน** นางหลี่ ชุนหลิน รองผู้อำนวยการคณะกรรมการพัฒนาและปฏิรูปแห่งชาติจีน กล่าวเมื่อวันศุกร์ (19 ม.ค.) ถึงการพยายามยกระดับสภาพทางขนส่งอย่างเต็มที่และเพิ่มขีดความสามารถทางขนส่ง ก่อนเข้าสู่ช่วงมหกรรมการเดินทางเทศกาลตรุษจีนหรือ "ชุนอวี่น" สำนักข่าวซินหัวรายงานว่า นางหลี่กล่าวถึงการพยายามปฏิบัติงานอย่างแข็งขันเพื่อตอบสนองความต้องการของมหกรรมการเดินทางเทศกาลตรุษจีน ซึ่งถือเป็นเทศกาลตามประเพณีครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดของจีนและตรงกับวันที่ 10 ก.พ. ในปีนี้ ส่วนมหกรรมการเดินทางดังกล่าวตรงกับวันที่ 26 ม.ค. จนถึง 5 มี.ค. นี้ ทั้งนี้ การคาดการณ์ของทางการจีนระบุว่า จำนวนการเดินทางของผู้โดยสารทางรถไฟและการบินพลเรือนระหว่างมหกรรมการเดินทางดังกล่าวจะสูงเป็นประวัติการณ์ บริษัท การรถไฟแห่งประเทศไทย จำกัด คาดการณ์ว่าเครือข่ายทางรถไฟจะรองรับการเดินทางของผู้โดยสาร 480 ล้านครั้ง เพิ่มขึ้น 37.9% เมื่อเทียบเป็นรายปี ด้านสำนักบริหารการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย คาดการณ์ว่าภาคการบินพลเรือนจะรองรับการเดินทางของผู้โดยสารมากกว่า 80 ล้านครั้ง (อินโฟเควสท์)

**จีนขึ้นแท่นผู้ส่งออกรถยนต์อันดับ 1 ของโลก หลังยอดส่งออกพุ่งทำนิวไฮในปี 66** เจ้าหน้าที่กระทรวงอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศจีน (MIIT) เปิดเผยว่า การส่งออกรถยนต์ของจีนปี 2566แตะ 4.91 ล้านคัน ซึ่งจีนน่าจะขึ้นแท่นผู้ส่งออกรถยนต์รายใหญ่ที่สุดของโลกแล้ว นายซิน กั๋วปิน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมและสารสนเทศ แถลงต่อสื่อมวลชนว่า ยอดการส่งออกรถยนต์พุ่งขึ้นแตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ และรถยนต์พลังงานใหม่ (NEV) ที่ผลิตในจีนได้มอบทางเลือกที่หลากหลายให้กับผู้บริโภคทั่วโลก ถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้น หลังสมาคมผู้ผลิตยานยนต์จีน (CAAM) เปิดเผย

สรุปข่าวใน และต่างประเทศ | ปัจจัยที่ต้องติดตาม | ตัวเลขเศรษฐกิจ และภาพรวมตลาด

ก่อนหน้านี้ว่า การส่งออกรถยนต์ของจีนเพิ่มขึ้น 57.9% เมื่อเทียบรายปี สูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 4.91 ล้านคันในปี 2566 เนื่องจากบรรดาผู้ผลิตรถยนต์จีนขยายธุรกิจไปยังต่างประเทศ การขยายตัวขึ้นอย่างก้าวกระโดดนี้ได้รับแรงหนุนจากการส่งออกรถยนต์ NEV ที่พุ่งขึ้นถึง 77.6% สูงสุดมากกว่า 1.2 ล้านคันในช่วงปีที่ผ่านมา และการส่งออกรถยนต์ไฟฟ้าที่มีมอเตอร์ไฟฟ้าขับเคลื่อนเพียงอย่างเดียวโดยที่ไม่มีเครื่องยนต์ (Pure Electric Vehicle) ขยายตัวขึ้น 80.9% ในขณะการส่งออกรถยนต์ไฟฟ้าไฮบริดเพิ่มขึ้น 47.8% เมื่อเทียบเป็นรายปี (อินโฟเควสท์)

**จีนเดินหน้าพัฒนาส่งเสริมคุณภาพธุรกิจยานยนต์พลังงานใหม่** สำนักข่าวซินหัวรายงานว่า เมื่อวันพฤหัสบดี (18 ม.ค.) จีน เขียนจดแจ้งหน้าที่คณะกรรมการพัฒนาและปฏิรูปแห่งชาติจีนแถลงข่าวว่า จีน จะยกระดับความพยายามเพิ่มประสิทธิภาพของนโยบายต่างๆ เพื่อกระตุ้นการบริโภค และเดินหน้าการพัฒนาที่มีคุณภาพสูงของภาคยานยนต์พลังงานใหม่ (NEV) รายงานระบุว่า จีนจะเร่งรัดการเพิ่มประสิทธิภาพของนโยบายและมาตรการต่างๆ เพื่อส่งเสริมการซื้อขายยานยนต์พลังงานใหม่ โดยคณะกรรมการฯ จะสนับสนุนการพัฒนา ยานยนต์พลังงานใหม่ในชนบทและส่งเสริมการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าในภาครัฐควบคู่กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จีนจะกระตุ้นการสร้างสรรค์นวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์-เทคโนโลยีในภาคยานยนต์พลังงานใหม่ พร้อมกับสนับสนุนบทบาทนำของกลุ่มบริษัทยานยนต์ของจีนในการสร้างสรรค์นวัตกรรมอย่างเต็มที่ เพื่อเสริมสร้างความสามารถด้านการแข่งขันของอุตสาหกรรมยานยนต์พลังงานใหม่ อนึ่ง ข้อมูลจากสมาคมผู้ผลิตรถยนต์แห่งประเทศจีนระบุว่า ยอดการผลิตและจำหน่ายยานยนต์พลังงานใหม่ของจีนในปี 2566 สูงเกิน 9.58 ล้านคัน และ 9.49 ล้านคัน ซึ่งเพิ่มขึ้น 35.8% และ 37.9% เมื่อเทียบกับปีต่อปี ส่วนการส่งออกยานยนต์พลังงานใหม่ของจีนในปี 2566 สูงเกิน 1.2 ล้านคัน เพิ่มขึ้น 77.6% เมื่อเทียบกับปีต่อปี (อินโฟเควสท์)

**จีนเล็งหนุนผู้ประกอบการต่างชาติ หลังตกที่นั่งลำบากจากสถานการณ์ทะเลแดง** กระทรวงพาณิชย์จีนระบุว่า จีนกำลังจับตาสถานการณ์ในทะเลแดงอย่างใกล้ชิด หลังเหตุการณ์โจมตีเรือพาณิชย์ในทะเลแดงของกลุ่มบกฏูตีจากเยเมนทวีความคุกรุ่น ขณะเดียวกัน จีนจะจัดหาการสนับสนุนและความช่วยเหลือให้กับบริษัทการค้าต่างชาติ "จีนหวังว่าทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องจะช่วยกันกอบกู้และรับประกันความปลอดภัยของเส้นทางขนส่งสินค้าในทะเลแดง" โฆษกกระทรวงพาณิชย์จีนระบุในแถลงการณ์เมื่อวันพฤหัสบดี (18 ม.ค.) กระทรวงพาณิชย์จีนแสดงความคาดหวังว่า ทุกฝ่ายจะช่วยกันปกป้อง

ให้การผลิตและห่วงโซ่อุปทานโลกไหลเวียนได้อย่างราบรื่น รวมถึงรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยของการค้าระหว่างประเทศ (อินโฟเควสท์)

**จีนจัดเทศกาลช้อปปิ้งออนไลน์ต้อนรับตรุษจีนปี 67** สำนักข่าวซินหัวรายงานว่า กระทรวงพาณิชย์ของจีนจัดเทศกาลช้อปปิ้งออนไลน์รับเทศกาลตรุษจีน เริ่มตั้งแต่วันที่ 18 ม.ค. และจะดำเนินไปจนถึงวันที่ 17 ก.พ. ปีนี้ กระทรวงฯ ระบุว่าจะมีการจัดการส่งเสริมการจำหน่ายสินค้าหลายรายการผ่านช่องทางออนไลน์ เพื่อเฉลิมฉลองเทศกาลตรุษจีนที่ปีนี้ตรงกับวันที่ 10 ก.พ. โดยเหอ ย่าตง โฆษกกระทรวงฯ กล่าวว่า กิจกรรมการส่งเสริมครั้งนี้จะทำให้ผู้บริโภคมีตัวเลือกมากขึ้น ทั้งนี้ เหอกล่าวเสริมว่า การส่งเสริมการจำหน่ายสินค้าดังกล่าวประกอบด้วย การเปิดตัวผลิตภัณฑ์ 3ซี (3C products) ในปักกิ่ง, "ซูเปอร์ ฮอลิเดย์ส" (super holidays) ในเซี่ยงไฮ้, กิจกรรมการขายอีคอมเมิร์ซแบบไลฟ์สตรีมมิงในเทียนจิน และเทศกาลช้อปปิ้งมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้รับวันตรุษจีนในเจ้อเจียง (อินโฟเควสท์)

**สถานทูตจีนเผย "หวัง อี้" ชี้ชัดจุดยืนจีนเกี่ยวกับสถานการณ์ในไต้หวัน** สถานเอกอัครราชทูตจีนในไทยโพสต์ข้อความผ่านทางเฟซบุ๊กเมื่อวันพฤหัสบดี (18 ม.ค.) โดยกล่าวถึงกรณีที่ นายหวัง อี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศจีนได้เข้าชุดถึงจุดยืนของจีนเกี่ยวกับสถานการณ์ในไต้หวัน หลังเพิ่งเสร็จสิ้นการเลือกตั้งประธานาธิบดีไต้หวันไปเมื่อวันเสาร์ที่ 13 ม.ค. โดยนายหวัง อี้ยืนยันว่า มีเพียงจีนเดียวในโลกและไต้หวันเป็นส่วนหนึ่งของจีน เมื่อนักข่าวถามถึงความคิดเห็นของจีนเกี่ยวกับความสัมพันธ์ข้ามช่องแคบและสถานการณ์ในไต้หวันหลังการเลือกตั้งผู้นำภูมิภาคไต้หวัน นายหวัง อี้ กล่าวว่า การเลือกตั้งในภูมิภาคไต้หวันเป็นกิจการในท้องถื่นของจีน ไม่ว่าจะผลการเลือกตั้งจะเป็นเช่นไร ก็จะไม่เปลี่ยนข้อเท็จจริงพื้นฐานที่ว่า มีเพียงจีนเดียวในโลกและไต้หวันเป็นส่วนหนึ่งของจีน อีกทั้งไม่อาจเปลี่ยนแปลงมติดำเนินไปของประชาคมระหว่างประเทศที่ยึดมั่นในหลักการจีนเดียว นายหวัง อี้ย้ำว่า ไต้หวันไม่เคยเป็นประเทศมาก่อน ไม่เคยในอดีตและจะไม่มีวันเป็นในอนาคต เอกราชของไต้หวันไม่เคยเป็นไปไม่ได้ อดีตเป็นไปไม่ได้และจะไม่มีการเป็นไปได้ในอนาคต ใครก็ตามที่พยายามให้มีเอกราชของไต้หวันเท่ากับการแบ่งแยกดินแดนจีน ซึ่งจะถูกลงโทษอย่างแสนสาหัสจากประวัติศาสตร์และกฎหมาย ใครก็ตามที่ละเมิดหลักการจีนเดียวในประชาคมระหว่างประเทศ เท่ากับกำลังแทรกแซงกิจการภายในและละเมิดอธิปไตยของจีน และจะถูกต่อต้านจากชาวจีนทั่วประเทศและแม้กระทั่งจากประชาคมระหว่างประเทศอย่างแน่นนอน (อินโฟเควสท์)

สรุปข่าวใน และต่างประเทศ | ปัจจัยที่ต้องติดตาม | ตัวเลขเศรษฐกิจ และภาพรวมตลาด

**ภาวะตลาดหุ้นจีน: เซี่ยงไฮ้คอมโพสิตปิดลบ 13.50 จุด ผิดหวังเงินเมินกระตุ่นศก.** ดัชนีเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตตลาดหุ้นจีนปิดลบในวันนี้ โดยตลาดถูกกดดันจากการที่ทางการจีนยังไม่ได้ออกมาตรการใหม่ ๆ ในการกระตุ้นเศรษฐกิจ หลังจากจีนเปิดเผยข้อมูลเศรษฐกิจที่อ่อนแอ ซึ่งรวมถึงตัวเลขผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ที่ขยายตัวต่ำกว่าคาดในไตรมาส 4/2566 ทั้งนี้ ดัชนีเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตปิดลบที่ระดับ 2,832.28 จุด ลดลง 13.50 จุด หรือ -0.47% อย่างไรก็ตาม มีการคาดการณ์กันว่าจีนจะออกมาตรการกระตุ้นการซื้อขายในตลาดหุ้น โดยล่าสุดมีรายงานว่า บริษัทซีดีซี ซีเคียวริตีส์ (Citic Securities) ซึ่งเป็นบริษัทโบรกเกอร์รายใหญ่ที่สุดของจีนและเป็นบริษัทของรัฐบาลจีน ประกาศระงับการทำ Short Selling หรือขายชอร์ตสำหรับลูกค้าบางราย หลังจากตลาดหุ้นจีนร่วงลงอย่างหนักในช่วงที่ผ่านมา ความเคลื่อนไหวดังกล่าวถือเป็นการส่งสัญญาณว่าจีนมีความตั้งใจที่จะกระตุ้นบรรยากาศการซื้อขายในตลาดหุ้นให้คึกคักขึ้น หลังจากความพยายามในช่วงก่อนหน้านี้ ซึ่งรวมถึงการที่หน่วยงานของรัฐบาลจีนเข้าซื้อหุ้นในกลุ่มธนาคารนั้น ไม่สามารถหนุนตลาดให้ดีดตัวขึ้นได้ (อินโฟเควสท์)

**ภาวะตลาดหุ้นฮ่องกง: ฮั่งเส็งปิดลบ 83.10 จุด กังวลข่าวโบรกเกอร์จีนระงับขายชอร์ต** ดัชนีฮั่งเส็งตลาดหุ้นฮ่องกงปิดลบในวันนี้ โดยปรับตัวตามทิศทางตลาดหุ้นจีน หลังจากสำนักข่าวบลูมเบิร์ก รายงานโดยอ้างแหล่งข่าวว่า บริษัทซีดีซี ซีเคียวริตีส์ ซึ่งเป็นบริษัทโบรกเกอร์รายใหญ่ที่สุดของจีนประกาศระงับการทำ Short Selling หรือขายชอร์ต สำหรับลูกค้าบางราย หลังจากตลาดหุ้นจีนร่วงลงอย่างหนักในช่วงที่ผ่านมา ทั้งนี้ ดัชนีฮั่งเส็งปิดที่ระดับ 15,308.69 จุด ลดลง 83.10 จุด หรือ -0.54% (อินโฟเควสท์)

**เอเชีย และอื่นๆ**

**อินเดียนำเข้าน้ำมันจากรัสเซียสูงนิวไฮ แต่นำเข้าจากโอเปกต่ำสุดเป็นประวัติการณ์** สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างอิงข้อมูลที่รวบรวมได้มาว่า ในปี 2566 อินเดียนำเข้าน้ำมันดิบจากกลุ่มประเทศโอเปก (OPEC) ในระดับต่ำที่สุดเป็นประวัติการณ์ ในขณะที่การนำเข้าน้ำมันจากรัสเซียซึ่งมีราคาถูกกว่านั้นก็พุ่งสูงสุดเป็นประวัติการณ์เช่นกัน อินเดีย ซึ่งเป็นประเทศผู้นำเข้าน้ำมันรายใหญ่เป็นอันดับ 3 ของโลก ได้พึ่งพาการนำเข้าน้ำมันจากกลุ่มประเทศตะวันออกกลางที่อยู่ใกล้เคียงมาเป็นระยะเวลานาน เพื่อลดต้นทุนค่าใช้จ่ายในการขนส่ง อย่างไรก็ตาม ในปี 2566 เป็นครั้งแรกที่อินเดียนำเข้าน้ำมันจากกลุ่มโอเปก และนำเข้าจากประเทศที่ไม่ใช่สมาชิกกลุ่มโอเปกในปริมาณเกือบเท่ากัน อินเดียนำเข้าน้ำมันโดยเฉลี่ย 4.65 ล้านบาร์เรลต่อวัน ใน

ปี 2566 ซึ่งเพิ่มขึ้น 2% จากปีก่อนหน้า ในช่วง 9 เดือนแรกของปีงบประมาณนี้ ซึ่งเริ่มตั้งแต่เดือนเม.ย 2566 สัดส่วนน้ำมันดิบที่อินเดียนำเข้าจากกลุ่มโอเปกลดลงมาอยู่ที่ราว 49.6% จากระดับ 64.5% ในปีก่อนหน้า ทั้งนี้ กระแสการค้าที่เปลี่ยนแปลงไปอันเนื่องมาจากความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ และค่าขนส่งจากซัพพลายเออร์ดั้งเดิมที่เพิ่มขึ้น ส่งผลให้อินเดียต้องเร่งความพยายามในการกระจายแหล่งนำเข้า แม้จะถึงขั้นต้องหาน้ำมันที่มีราคาสูงกว่าจากพื้นที่ห่างไกล เช่น รัสเซีย ก็ตาม (อินโฟเควสท์)

**คาดชาวอินเดียร่ำรวยเพิ่มขึ้นเกือบ 2 เท่า หนุนภาคการบริโภคโตแข็งแกร่ง** รายได้หลังหักภาษีที่เพิ่มขึ้นมีแนวโน้มที่จะเป็นปัจจัยขับเคลื่อนการอุปโภคบริโภคในประเทศอินเดีย ซึ่งจะช่วยส่งเสริมอุตสาหกรรมบริการให้กลายเป็นกำลังสำคัญในการผลักดันให้เศรษฐกิจเติบโตอย่างรวดเร็ว นายอภิเชษ มัลโฮตรา ผู้เชี่ยวชาญจากบริษัทแมคคินซีซี แอนด์ คอมพานี กล่าวว่า อินเดีย ซึ่งแต่เดิมพึ่งพาการบริการแบบธุรกิจกับธุรกิจ (business-to-business services) และพึ่งพาการผลิตในการผลักดันเศรษฐกิจให้เติบโตนั้น กำลังจะก้าวเข้าสู่เศรษฐกิจที่เน้นการบริโภคมากขึ้น สำนักข่าวซีเอ็นบีซีรายงานว่า ถ้อยแถลงดังกล่าวสอดคล้องกับรายงานล่าสุดของโกลด์แมน แซคส์ ซึ่งคาดการณ์ว่า ประชาชนประมาณ 100 ล้านคนในอินเดียคาดว่าจะกลายเป็นคนร่ำรวย เนื่องจากคาดว่าประชาชนเหล่านี้จะมีรายได้ต่อปีสูงกว่า 10,000 ดอลลาร์ภายในปี 2570 นายมัลโฮทรากล่าวว่า ชาวอินเดียมีการใช้จ่ายเพิ่มมากขึ้นในด้านการเดินทาง ซื้อเครื่องประดับ การรับประทานอาหารนอกบ้าน นอกจากนี้ ยอดการใช้จ่ายในสิ่งที่ไม่มีความจำเป็นในประเทศก็ปรับตัวสูงขึ้นด้วย รายงานของโกลด์แมน แซคส์ระบุว่า ปัจจุบัน ประชาชน 60 ล้านคนในอินเดีย หรือประมาณ 4% ของประชากรวัยทำงาน มีรายได้มากกว่า 10,000 ดอลลาร์ เมื่อเทียบกับเพียง 24 ล้านคนในปี 2558 ตลาดผู้บริโภคของอินเดียมีแนวโน้มจะใหญ่ที่สุดเป็นอันดับ 3 ของโลกภายในปี 2570 เนื่องจากจำนวนครัวเรือนที่มีรายได้ปานกลางไปจนถึงสูงนั้นเพิ่มมากขึ้น โดยเป็นรองแค่เพียงสหรัฐและจีนเท่านั้น (อินโฟเควสท์)

**อินเดียอาจผ่อนคลายนโยบายจำกัดการลงทุนจากจีน หากสถานการณ์ชายแดนสงบต่อเนื่อง** นายราเชช กุมาร์ ซิงห์ เลขาธิการสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมและการค้าภายในของกระทรวงพาณิชย์และอุตสาหกรรมอินเดียกล่าวกับสำนักข่าวรอยเตอร์ในที่ประชุมเศรษฐกิจโลก (World Economic Forum หรือ WEF) ที่เมืองดาวอส ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ว่า อินเดียอาจลดความเข้มงวดในการตรวจสอบการลงทุนของจีน หากสถานการณ์บริเวณชายแดนระหว่าง



สรุปข่าวใน และต่างประเทศ | ปัจจัยที่ต้องติดตาม | ตัวเลขเศรษฐกิจ และภาพรวมตลาด

สองประเทศยังคงสงบสุข นายซิงห์กล่าวว่า ความตึงเครียดบริเวณชายแดนอินเดียและจีนที่บั่นทอนความสัมพันธ์ระหว่างประเทศได้ผ่อนคลายลงแล้ว ซึ่งอาจนำไปสู่ความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นในด้านการลงทุน อนึ่ง อินเดียและจีนต่างเป็นประเทศมหาอำนาจของเอเชียที่มีอาวุธนิวเคลียร์ในครอบครอง สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่า ในปี 2563 อินเดียยกระดับความเข้มงวดในการตรวจสอบการลงทุนจากบริษัทของจีน โดยดำเนินการตรวจสอบความปลอดภัยเพิ่มเติม นายซิงห์ระบุว่ากฎระเบียบเกี่ยวกับการลงทุนอาจมีการเปลี่ยนแปลงทันทีที่ความสัมพันธ์ระหว่างจีนและอินเดียมีเสถียรภาพมากขึ้น เพราะปัญหาบริเวณชายแดนสงบลงแล้ว ซึ่งหากแนวโน้มนี้ยังเป็นไปด้วยดี ก็มีโอกาที่จะกลับมามีการลงทุนและการดำเนินธุรกิจตามปกติ (อินโฟเควสท์)

**รัสเซียเสียใจอาร์เจนตินาไม่เข้าร่วมกลุ่ม BRICS** นายคมิทรี เฟสคอฟ โฆษกทำเนียบเครมลิน กล่าวว่า เป็นที่น่าเสียใจที่อาร์เจนตินาตัดสินใจไม่เข้าร่วมเป็นสมาชิกกลุ่ม BRICS (บราซิล, รัสเซีย, อินเดีย, จีน และแอฟริกาใต้) ซึ่งรัสเซียหวังว่าอาร์เจนตินาจะทำการทบทวนการตัดสินใจดังกล่าว "นี่เป็นสิทธิเกี่ยวกับอธิปไตยของอาร์เจนตินา และเราเคารพการตัดสินใจดังกล่าว แต่เราก็หวังว่าเมื่อเวลาผ่านไป ผู้นำของอาร์เจนตินาจะพิจารณาได้ว่ากรกลับเข้าสู่ BRICS จะเป็นเรื่องที่มีประโยชน์มากกว่าสำหรับอาร์เจนตินา" นายเฟสคอฟกล่าว ทั้งนี้ อาร์เจนตินาประกาศการตัดสินใจดังกล่าวในเดือนพ.ย.2566 แม้ว่าได้รับเชิญให้เข้าร่วมกลุ่ม BRICS ขณะที่ประธานาธิบดีฮาเวียร์ มิเล ผู้นำอาร์เจนตินา เลือกที่จะกระชับความสัมพันธ์กับสหรัฐฯ (อินโฟเควสท์)

**อิหร่านประกาศล้างแค้นอิสราเอล ปมบอมบ์ฐานกองกำลัง IRC ในดามัสกัส** อิหร่านประกาศเมื่อวันเสาร์ (20 ม.ค.) ว่าจะดำเนินการตอบโต้อิสราเอลอย่างสาสม หลังจากที่อิสราเอลยิงขีปนาวุธถล่มอาคารที่ใช้เป็นฐานทัพของกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิหร่าน (IRGC) ในกรุงดามัสกัสของซีเรีย ส่งผลให้มีทหารกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิหร่านเสียชีวิต 5 นาย และทหารซีเรียเสียชีวิตอีกหลายนาย ซึ่งยังไม่สามารถระบุจำนวนได้ อาคารสูงหลายชั้น ถูกใช้โดยที่ปรึกษาชาวอิหร่านที่สนับสนุนรัฐบาลของนายบาชาร์ อัล-อัสซาด ประธานาธิบดีซีเรีย และถูกโจมตีจนราบคาบโดยขีปนาวุธของอิสราเอลที่กำหนดเป้าหมายอย่างแม่นยำ กองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิหร่าน ระบุว่าทหารซีเรียถูกสังหารหลายนาย และยังไม่ทราบจำนวนแน่ชัด รวมถึงทหารอิหร่าน 5 นาย ซึ่งระบุตัวตนได้แล้ว แต่ไม่มีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับยศของทหารทั้ง 5 นาย ที่ถูกคร่าชีวิต แต่แหล่งข่าวความมั่นคง

ระบุว่า หนึ่งในทหารที่เสียชีวิตเป็นผู้ดูแลหน่วยข้อมูลภายในของกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิหร่าน สื่อของรัฐบาลซีเรียรายงานว่า อาคารดังกล่าวตั้งอยู่ในย่านมาฆเซห์ของกรุงดามัสกัส โดยระบบป้องกันทางอากาศของซีเรียได้ยิงสกัดขีปนาวุธอิสราเอลตกไปหลายลูก ด้านนายเอสซัม อัล-อามิน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอัล-โมวาซาต ในกรุงดามัสกัส กล่าวกับสำนักข่าวรอยเตอร์ว่า โรงพยาบาลได้รับศพผู้เสียชีวิต 1 ราย และผู้บาดเจ็บ 3 ราย ในจำนวนนี้มีผู้หญิง 1 ราย จากเหตุการณ์โจมตีดังกล่าว ทั้งนี้ นายเนสเซอร์ คานาอานี โฆษกกระทรวงต่างประเทศของอิหร่าน กล่าวกับสื่อของรัฐบาลอิหร่านว่า การโจมตีทางอากาศดังกล่าว นับเป็นความพยายามอย่างสิ้นหวังที่จะแพร่กระจายความไม่มั่นคงในภูมิภาค พร้อมเน้นย้ำว่า "อิหร่านขอสงวนสิทธิ์ในการตอบโต้การก่อการร้ายของระบอบไซออนิสต์ปลอม" ในเวลาและสถานที่ที่เหมาะสม (อินโฟเควสท์)

**ผู้นำอิสราเอลค้านแผนตั้งรัฐปาเลสไตน์** **เดินทางรุกรากษัตริย์** นายกรัฐมนตรีเบนจามิน เนทันยาฮู ผู้นำอิสราเอล ประกาศกร้าวกับสหรัฐฯ ว่า เขาคัดค้านแนวคิดที่จะจัดตั้งรัฐปาเลสไตน์เมื่อความขัดแย้งในฉนวนกาซาสิ้นสุดลง และอิสราเอลจะเดินทางบุกโจมตีฉนวนกาซาต่อไปจนกว่าจะได้รับชัยชนะอย่างโดยสมบูรณ์ ทำลายกลุ่มฮามาสให้สิ้นซาก และนำตัวประกันชาวอิสราเอลที่ยังหลงเหลืออยู่กลับคืนมา พร้อมเสริมว่า การสู้รบอาจต้องใช้เวลาอีกหลายเดือน กระทรวงสาธารณสุขปาเลสไตน์ซึ่งควบคุมดูแลโดยกลุ่มฮามาสระบุว่า ชาวปาเลสไตน์เกือบ 25,000 ราย ถูกสังหารในฉนวนกาซาและประชากรถึง 85% ต้องพลัดถิ่น ขณะที่อิสราเอลเผชิญแรงกดดันอย่างหนักที่จะต้องควบคุมการโจมตีไม่ให้ลุกลาม และเร่งเจรจาเพื่อหาทางยุติสงครามอย่างยั่งยืนให้ได้ ขณะเดียวกัน พันธมิตรของอิสราเอล รวมถึงสหรัฐฯ และประเทศปฏิบัติอีกหลายชาติ ได้เรียกร้องให้ใช้ทางออกแบบ "Two-State Solution" โดยให้จัดตั้งรัฐปาเลสไตน์ เพื่อให้อยู่กับรัฐอิสราเอล สำนักข่าวบีบีซีรายงานว่า หลายฝ่ายต่างคาดหวังให้วิกฤตการณ์ในปัจจุบันบีบให้ทั้งสองฝ่ายหันมาเจรจาทางการทูต เพื่อหาทางยุติความรุนแรงอันไร้ที่สิ้นสุดนี้ อย่างไรก็ตาม ดูเหมือนว่าผู้นำอิสราเอลจะมีความคิดเห็นสวนทางกับแนวคิดดังกล่าว ในการแถลงข่าวเมื่อวานนี้ (18 ม.ค.) นายเนทันยาฮูกล่าวว่า อิสราเอลต้องควบคุมความมั่นคงเหนือทุกดินแดนทางตะวันตกของแม่น้ำจอร์แดน ซึ่งนำรวมถึงทุกพื้นที่ที่จะเป็นของรัฐปาเลสไตน์ในอนาคตด้วย นายเนทันยาฮู กล่าวว่า "นี่คือสิ่งที่จำเป็นและสิ่งนี้ขัดแย้งกับแนวคิดเรื่องอธิปไตยของปาเลสไตน์ เช่นนั้นแล้วผมจะทำอย่างไร ผมได้บอกความจริงนี้เรื่องนี้กับสหราชอาณาจักรของเรา และได้ยุติความพยายามที่จะยึดเย็ด

สรุปข่าวใน และต่างประเทศ | ปัจจัยที่ต้องติดตาม | ตัวเลขเศรษฐกิจ และภาพรวมตลาด

ความเป็นจริงให้กับเรา ความเป็นจริงที่จะเป็นอันตรายต่อความมั่นคงของอิสราเอล" (อินโฟเควสท์)

**ยุติรับประกันเรือจีน, รัสเซียแล่นผ่านทะเลแดงอย่างปลอดภัย**  
นายโมฮัมหมัด อัล-บุคไคตี ที่ปรึกษาทางการเมืองอาวุโสของกลุ่มกบฏฮูตี กล่าวว่า เรือของจีนและรัสเซียได้รับการรับประกันว่าจะแล่นผ่านทะเลแดงได้อย่างปลอดภัย "เรากำลังทำสงครามเกี่ยวกับคุณธรรมและจริยธรรม ซึ่งทั่วทั้งโลกเห็นอกเห็นใจต่อการกระทำที่กล้าหาญของชาวเยเมนที่ต้องการให้มีการยุติการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ชาวปาเลสไตน์" "สำหรับทุกประเทศ ซึ่งรวมทั้งจีนและรัสเซีย พวกเขาสามารถเดินเรือในภูมิภาคนี้โดยไม่ถูกคุกคาม โดยเราจะรับประกันความปลอดภัยในการเดินเรือในทะเลแดงของพวกเขา" นายอัล-บุคไคตีกล่าวต่อสำนักข่าว Izvestia ของรัสเซีย นอกจากนี้ นายอัล-บุคไคตีกล่าวว่า ฮูตีจะยุติปฏิบัติการทั้งสิ้นในทะเลแดงก็ต่อเมื่อ อิสราเอลยุติการโจมตีในฉนวนกาซา, สหรัฐและอังกฤษยุติความก้าวร้าวต่อเยเมน และส่งความช่วยเหลือด้านยา, เชื้อเพลิงและอาหารให้ชาวปาเลสไตน์ (อินโฟเควสท์)

**ฮูตียืนยันไม่ต้องการขยายความขัดแย้งในภูมิภาค** นายโมฮัมหมัด อัล-บุคไคตี โฆษกของกลุ่มกบฏฮูตี กล่าวว่า ฮูตีไม่มีความประสงค์ที่จะขยายการโจมตีต่อเรือสินค้าในทะเลแดง นอกเหนือจากจุดประสงค์ในการสกัดกั้นอิสราเอล และตอบโต้ต่อการโจมตีทางอากาศของสหรัฐและอังกฤษ นอกจากนี้ นายอัล-บุคไคตีกล่าวว่า ฮูตีไม่มีแผนที่จะโจมตีเป้าหมายในซาอุดีอาระเบียและสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ "เราไม่ต้องการขยายความขัดแย้งในภูมิภาค เราต้องการกดดันอิสราเอลเท่านั้น และไม่ได้บ่งชี้การกดดันต่อประเทศอื่นๆในโลก" "สิ่งที่ชาวเยเมนทำแต่แรกคือการพุ่งเป้าไปที่เรือสินค้าของอิสราเอลซึ่งมุ่งหน้าสู่อิสราเอล โดยไม่ทำให้เกิดการเสียชีวิตหรือสร้างความเสียหายมากมาย โดยเราเพียงแต่ขัดขวางไม่ให้เรือแล่นผ่าน" "แต่ในเวลานี้ เมื่ออเมริกาเข้ามา และทำให้สถานการณ์รุนแรงขึ้น เยเมนก็ต้องทำการตอบโต้" นายอัล-บุคไคตีกล่าวต่อสำนักข่าวรอยเตอร์ นายอัล-บุคไคตีย้ำว่า ฮูตีทำการตัดสินใจด้วยตนเอง โดยไม่ได้รับคำสั่งมาจากอิหร่าน แม้ว่าฮูตีมีความใกล้ชิดกับอิหร่าน (อินโฟเควสท์)

**กลุ่มฮูตียิงขีปนาวุธใส่เรือพาณิชย์สหรัฐ ไม่มีรายงานความเสียหาย** กลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนยิงขีปนาวุธใส่เรือพาณิชย์ลำหนึ่งของสหรัฐเมื่อวานนี้ (18 ม.ค.) โดยกองบัญชาการกลางสหรัฐเปิดเผยผ่านแถลงการณ์บนเอ็กซ์ (X) ว่า กลุ่มฮูตียิงขีปนาวุธต่อต้านเรือนำวิถี 2 ลูกใส่เคมี เรนเจอร์ (Chem Ranger) ซึ่งเป็นเรือบรรทุกน้ำมันของสหรัฐแต่ดำเนินการโดยกรีซ นับเป็นการโจมตีครั้งที่ 3 ที่เกิดขึ้นในรอบ 3 วัน

กองบัญชาการกลางระบุว่า "ลูกเรือสังเกตเห็นขีปนาวุธกระทบน้ำใกล้กับเรือ อย่างไรก็ตาม ไม่มีรายงานผู้บาดเจ็บหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นกับตัวเรือแต่อย่างใด" สำนักข่าวบลูมเบิร์กรายงานว่า ความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นในวันเดียวกันกับที่ประธานาธิบดีโจ ไบเดน ผู้นำสหรัฐ ออกมายอมรับว่า การที่สหรัฐเปิดฉากโจมตีทางอากาศไม่อาจทำให้กลุ่มฮูตีหยุดโจมตีในทะเลแดงได้ ปธน.ไบเดนกล่าวถึงปฏิบัติการโจมตีทางอากาศต่อกลุ่มฮูตีซึ่งเริ่มต้นขึ้นเมื่อสัปดาห์ก่อนว่า "ปฏิบัติการเหล่านั้นหยุดพวกฮูตีได้หรือไม่ คำตอบคือไม่ หากถามว่าพวกเขาจะยังโจมตีต่อไปหรือไม่ คำตอบคือใช่" เมื่อหนึ่งวันก่อนหน้านั้น กองทัพสหรัฐได้ยิงทำลายขีปนาวุธฮูตีจำนวน 14 ลูก เพราะสหรัฐมองว่าขีปนาวุธเหล่านั้นพร้อมที่จะถูกยิงและกลายเป็นภัยคุกคามที่จะเกิดขึ้นต่อเรือสินค้าและกองทัพเรือสหรัฐในภูมิภาคทะเลแดง การโจมตีทางอากาศดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากที่เรือเจนโค พิคาร์ดี้ (Genco Picardy) ของสหรัฐถูกโดรนโจมตีในอ่าวเอเดนใกล้ ๆ ทะเลแดง (อินโฟเควสท์)

**ปธน.อิสราเอลถูกฟ้องก่ออาชญากรรมสงครามในฉนวนกาซา ระหว่างประชุม WEF** สำนักงานอัยการสูงสุดของสวีเดนแถลงยืนยันว่า มีผู้ยื่นฟ้องดำเนินคดีอาญาต่อนายไอแซก เฮอร์ซอก ประธานาธิบดีอิสราเอล เกี่ยวกับการที่อิสราเอลก่ออาชญากรรมสงครามในฉนวนกาซา คำฟ้องดังกล่าวมีขึ้นในระหว่างที่นายเฮอร์ซอกกำลังอยู่ในเมืองดาวอส ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เพื่อเข้าร่วมการประชุม World Economic Forum (WEF) "เราจะตรวจสอบคำฟ้องคดีอาญาดังกล่าวตามกระบวนการปกติ และจะมีการติดต่อกระทรวงการต่างประเทศสวิตเซอร์แลนด์เพื่อตรวจสอบการมีเอกสิทธิ์คุ้มครองของบุคคลที่เกี่ยวข้องดังกล่าว" สำนักงานอัยการสูงสุดระบุ อย่างไรก็ตามก็ไม่มีมีการเปิดเผยรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ที่ยื่นฟ้องนายเฮอร์ซอกหรือจำนวนผู้ยื่นฟ้องแต่อย่างใด (อินโฟเควสท์)

**รัสเซียและสหรัฐยุติโจมตีกลุ่มฮูตีจะส่งผลดีกว่า** นายเซอร์เก ลาฟรอฟ รัฐมนตรีต่างประเทศรัสเซีย กล่าวว่า การที่สหรัฐและอังกฤษโจมตีกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนจะยิ่งสร้างความไม่พอใจ และทำให้กลุ่มฮูตีทำการตอบโต้มากขึ้น "สิ่งสำคัญที่สุดคือจะต้องยุติความก้าวร้าวต่อเยเมนเพราะถ้าอเมริกาและอังกฤษยิงโจมตีมากเท่าใด ฮูตีก็จะยิ่งไม่ให้ความร่วมมือในการเจรจาเท่านั้น" นายลาฟรอฟกล่าว (อินโฟเควสท์)

**ภาวะตลาดหุ้นอินเดีย: ดัชนี Sensex พุ่งเกือบ 500 จุด ช้อกเก็งกำไรหนุนตลาด** ดัชนี Sensex ตลาดหุ้นอินเดียปิดตลาดพุ่งขึ้นเกือบ 500 จุด ขณะที่นักลงทุนส่งแรงซื้อเก็งกำไรเข้าตลาด หลังราคาหุ้นร่วงลงติดต่อกัน 3 วัน ดัชนี S&P BSE Sensex ปิดตลาดที่ 71,683.23

บวก 496.37 จุด หรือ 0.70% นักลงทุนยังคงจับตามองประกอบการของ บริษัทจดทะเบียนในตลาด (อินโฟเควสท์)

### ไทย

**เม็ดเงินล้าน! นายกฯ เดินหน้า "แลนด์บริดจ์" เตรียมต้อนรับ กลุ่มทุนดูไบลงพื้นที่** นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและ ร.ม.ว. คลัง กล่าวภายหลังเดินทางกลับจากเข้าร่วมประชุม World Economic Forum 2024 ที่เมืองดาวอส สหพันธรัฐสวิส ว่า โครงการแลนด์บริดจ์ มีกลุ่มทุนดูไบให้ความสนใจ เพราะมีการบริหารท่าเรือแหลมฉบังอยู่ แล้ว โดยจะเชิญ CEO ของดูไบ พอร์ต เวิลด์ (DP World) มาพูดคุยที่ ประเทศไทยในเดือนหน้า โดยมอบหมายให้กระทรวงคมนาคมเป็น เจ้าภาพ นายกรัฐมนตรี ยืนยันจะเดินหน้าโครงการแลนด์บริดจ์ต่อไป แม้จะมีหลายฝ่ายออกมาคัดค้านว่าไม่คุ้มค่าการลงทุน และมองว่าเป็น ธรรมดา เมื่อจะดำเนินการสิ่งใด ย่อมต้องมีทั้งฝ่ายเห็นด้วย และไม่เห็น ด้วย รวมทั้งให้ข้อคิดและเตือนสติกับรัฐบาล นายเศรษฐา กล่าว ว่า ตลอด 3 วันที่ผ่านมา ตนได้พบนักลงทุนและผู้มีอำนาจต่างประเทศในภูมิภาค ขณะที่กระทรวงการต่างประเทศได้พูดคุยกับประธานสภาอิฐถึงความ ร่วมมือในการทำ FTA ยกเว้นค่าพาสปอร์ตไทย และพบกับ ประธานาธิบดีสมาพันธุรัฐสวิส เรื่องการค้าขาย ซึ่งเข้าใจว่าประเทศไทย เป็นคู่ค้าที่สำคัญที่สุดของเขา รวมถึงการพูดคุยกับบริษัท ไมโครซอฟท์ และ Google ที่ทำเรื่องการค้าเซ็นเตอร์ ซึ่งทาง Google ย้ำ ว่า จะเข้ามาลงทุนในไทย (อินโฟเควสท์)

**นายกฯ รับผิดชอบลเลียดอาจต้องเลื่อนจากพ.ค. รอความเห็น ป.ป.ช.** นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและ ร.ม.ว. คลัง กล่าว ภายหลังเดินทางกลับจากสวิตเซอร์แลนด์ ถึงการดำเนินโครงการดิจิทัล วอลเล็ต 1 หมื่นบาท โดยยอมรับว่า โครงการดิจิทัลวอลเล็ต อาจไม่ทัน เดือนพ.ค. ตามที่นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ ร.ม.ช. คลังออกมาระบุไว้ แต่ ไม่ทราบว่าต้องเลื่อนไปนานขนาดไหน ขึ้นอยู่กับข้อเสนอแนะ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) จะ มาถึงรัฐบาลเมื่อไร อย่างไรก็ตาม ยืนยันว่า ยังคงเดินหน้าโครงการ เดิมที่ไม่มีความคิดยุติโครงการ และยังไม่เห็นแผนที่จะใช้เงินจาก งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2568 เพื่อดำเนินโครงการดิจิทัลวอลเล็ต นายกรัฐมนตรี กล่าวถึงเรื่องคุ้มค่าหรือไม่คุ้มค่า มีตัวเลขอธิบายได้ แต่ มั่นใจว่าไม่มีเรื่องทุจริตในโครงการนี้แน่นอน 100% ถ้าหากกังวลว่าจะ เกิดการทุจริตในจุดไหน สามารถสอบถามได้ ทางรัฐบาลมีหน้าที่ อธิบาย เพราะเป็นการส่งเงินโดยตรงจากรัฐบาลถึงประชาชน ซึ่งไม่เห็น ว่า จะเกิดการทุจริตในขั้นตอนไหนได้เลย (อินโฟเควสท์)

**"เผ่าภูมิ" ยก 6 เหตุผลพาดแบงก์ชาติ! นโยบายการเงิน "ชัดเจน" นโยบายการคลัง** นายเผ่าภูมิ โรจนสกุล เลขาธิการ ร.ม.ว. คลัง และรอง หัวหน้าพรรคเพื่อไทย (พท.) ออกมาตอบโต้ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) โดยยก 6 เหตุผลที่ชี้ให้เห็นถึงการเกิดภาวะวิกฤตทางเศรษฐกิจ ของประเทศ ซึ่งเป็นมูลเหตุสำคัญที่รัฐบาลจำเป็นต้องเสนอขอ พ.ร.บ. กู้เงิน 5 แสนล้านบาท เพื่อนำมาใช้ดำเนินโครงการดิจิทัลวอลเล็ต โดย ไม่ขัดต่อมาตรา 53 แห่ง พ.ร.บ.วินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 1.ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (MPI) หดตัวติดลบต่อเนื่อง 14 เดือน 2. ขณะที่เอกชนต้องการสินเชื่อเพื่อฟื้นตัว แต่สินเชื่อธนาคารพาณิชย์ที่ ดูแลโดย ธปท. ล่าสุดหดตัวราว 0.9% yoy 3.งบประมาณปี 67 ล่าช้า เศรษฐกิจไร้แรงขับเคลื่อน 4.รายได้ของรัฐบาลปี 68 หดตัวติดลบ 4.ประมาณการเศรษฐกิจในปี 66 จากต้นปีสู่ปลายปี มีการประเมิน ความร้อนแรงของเศรษฐกิจสูงเกินจริง 5.นอกจากตัวเลขมหภาคแล้ว ยังต้องมองเศรษฐกิจภาคประชาชนด้วย 6.นโยบายการคลังที่รัฐบาล ดูแล กับนโยบายการเงินที่ ธปท.ดูแล ควรสอดคล้องกันหรือไม่ (อิน โฟเควสท์)

**ภาวะตลาดหุ้นไทย: ปิดบวก 4.58 จุดรับ Sentiment บวกจากหุ้น ผู้ผลิตชิปรายใหญ่พุ่งหนุนกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์-กลุ่มแบงก์ SET ปิดวันนี้ที่ 1,382.51 จุด เพิ่มขึ้น 4.58 จุด (+0.33%) มูลค่าซื้อขาย 49,266.20 ล้านบาท นักวิเคราะห์ ระบุตลาดหุ้นไทยวันนี้รับवादตามตลาด ภูมิภาค หลังบริษัทได้หุ้น เซมิคอนดักเตอร์ แมนูแฟกเจอร์ โค (TSMC) รายงานผลประกอบการออกมาดีกว่าคาด และมีแนวโน้มปี 67 เติบโต 20% โดยเข้านี้หุ้นเทคโนโลยีหลายตัวดีดตลาดขึ้นมา และ ตลาดหุ้นไทยวันนี้เป็นการปรับตัวขึ้นของกลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ และกลุ่มธนาคารที่มีผลประกอบการดีรวมทั้งหุ้นที่มีปัจจัยเฉพาะตัว แนวโน้มตลาดหุ้นไทยสัปดาห์หน้าคาดกว้างในกรอบแนวรับ 1,360 จุด และแนวต้าน 1,390 จุด SET ปิดวันนี้ที่ 1,382.51 จุด เพิ่มขึ้น 4.58 จุด (+0.33%) มูลค่าการซื้อขาย 49,266.20 ล้านบาท การซื้อขายหุ้นวันนี้ ดัชนีรับवाद โดยดัชนีทำจุดต่ำสุด 1,378.28 จุด ทำจุดสูงสุดที่ 1,389.26 จุด ส่วนหลักทรัพย์เปลี่ยนแปลงวันนี้เพิ่มขึ้น 206 หลักทรัพย์ ลดลง 259 หลักทรัพย์ และไม่เปลี่ยนแปลง 187 หลักทรัพย์ (อินโฟ เควสท์)**

**ภาวะตลาดเงินบาท: ปิด 35.52/53 ทรงตัวจากช่วงเช้า รอตัวเลข เศรษฐกิจสหรัฐคืนนี้** นักบริหารเงินจากธนาคารกรุงเทพ เปิดเผยว่า เงินบาทปิดตลาดเย็นนี้อยู่ที่ 35.52/53 บาท/ดอลลาร์ จากเปิดตลาด เมื่อเช้าอยู่ที่ระดับ 35.53 บาท/ดอลลาร์ ระหว่างวันเงินบาทเคลื่อนไหว ในกรอบ 35.50 - 35.61 บาท/ดอลลาร์ ด้านสกุลเงินในภูมิภาค

สรุปข่าวใน และต่างประเทศ | ปัจจัยที่ต้องติดตาม | ตัวเลขเศรษฐกิจ และภาพรวมตลาด

เคลื่อนไหวทิศทางเดียวกับเงินบาท ยกเว้นเงินเยนที่อ่อนค่าไปมาก สำหรับปัจจัยที่ต้องติดตามคือนั่นคือ ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคเดือนม.ค. จากมหาวิทยาลัยมิชิแกน ของสหรัฐฯ ซึ่งคาดว่าจะออกมาสูงกว่าครั้งก่อนหน้า เป็นปัจจัยที่จะทำให้ดอลลาร์แข็งค่า และเงินบาทอ่อนค่าได้ นักบริหารเงิน ประเมินกรอบการเคลื่อนไหวของเงินบาทในวันจันทร์ไว้ที่ 35.45 - 35.70 บาท/ดอลลาร์ (อินโฟเคสท์)

**ภาวะตลาดตราสารหนี้: วันนี้มีมูลค่าการซื้อขายรวม 53,616 ล้านบาท** สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย(ThaiBMA) สรุปภาวะตลาดตราสารหนี้ไทยประจำวันนี้มีมูลค่าการซื้อขายรวมทั้งวันอยู่ที่ 53,616 ล้านบาท ด้านประเภทของนักลงทุน ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุด 2 อันดับแรก คือ 1. กลุ่มบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) ซื้อสุทธิ 9,468 ล้านบาท 2. กลุ่มบริษัทจดทะเบียนในประเทศ ซื้อสุทธิ 1,731 ล้านบาท ในขณะที่นักลงทุนต่างชาติซื้อสุทธิ 237 ล้านบาท Yield พันธบัตรอายุ 5 ปี ปิดที่ 2.45% ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากเมื่อวาน +0.01% ภาพรวมของ

ตลาดในวันนี้ Yield Curve ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากวันก่อนหน้าเล็กน้อย ประมาณ 1 bps. สำหรับกระแสเงินลงทุนของนักลงทุนต่างชาติวันนี้ NET INFLOW 237 ล้านบาท โดยเกิดจาก NET BUY 237 ล้านบาท และไม่มีตราสารหนี้ที่ถือครองโดยนักลงทุนต่างชาติหมดอายุ (Expired) ด้านปัจจัยต่างประเทศ รายงานตัวเลขผู้ยื่นขอสวัสดิการว่างงานครั้งแรกของสหรัฐฯ ลดลง 16,000 ราย สู่วาระดับ 187,000 ราย ต่ำกว่าตัวเลขคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ที่ระดับ 208,000 ราย ขณะที่ประธานธนาคารกลางยุโรป (ECB) ส่งสัญญาณว่า ECB มีแนวโน้มจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยในช่วงฤดูร้อนปีนี้ อย่างไรก็ตาม จะพิจารณาข้อมูลเศรษฐกิจในขณะนั้น ซึ่งปัจจุบันยังคงมีความไม่แน่นอน ด้านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) มี NET SELL ของนักลงทุนต่างชาติ 1,233 ล้านบาท สำหรับ Holding ของนักลงทุนต่างชาติ ณ สิ้นสัปดาห์นี้ ปรับลดลง 8,067 ล้านบาท จาก 945,699 ล้านบาท ในสัปดาห์ก่อนหน้าเป็น 937,632 ล้านบาท ทั้งนี้ตลาดติดตามการประชุมธนาคารกลางยุโรป (ECB) ในสัปดาห์หน้า (อินโฟเคสท์)

### ปัจจัยที่ต้องติดตาม

- ธนาคารกลางจีนประกาศอัตราดอกเบี้ยลูกค้าชั้นดี (LPR) จีน
- ดัชนีชี้นำเศรษฐกิจเดือนธ.ค. จาก Conference Board สหรัฐ

ตัวเลขเศรษฐกิจ และภาพรวมตลาด

Friday					19			
	Release	Actual	Cons.	Prior		As of	22-Jan-24	
<b>JN</b>	Natl CPI YoY	Dec	2.60%	2.60%	2.80%	1,382.51	+4.58	+0.33%
	Natl CPI Ex Fresh Food YoY	Dec	2.30%	2.30%	2.50%	845.38	+4.58	+0.54%
	Natl CPI Ex Fresh Food, Energy YoY	Dec	3.70%	3.70%	3.80%	1,874.53	+9.41	+0.50%
<b>US</b>	U. of Mich. Sentiment	Jan P	78.80	70.00	69.70	412.50	+1.77	+0.43%
	U. of Mich. Expectations	Jan P	5.90	67.00	67.40	-580.51		
	U. of Mich. 1 Yr Inflation	Jan P	2.90%	3.10%	3.10%	-458.16		
	U. of Mich. 5-10 Yr Inflation	Jan P	2.80%	3.00%	2.90%	-1,233.07		
	Existing Home Sales	Dec	3.78M	3.82M	3.82M	2,271.74		
	Existing Home Sales MoM	Dec	-1.00%	0.30%	0.80%	49,266.19		
Monday					22			
	Release	Actual	Cons.	Prior		As of	22-Jan-24	
<b>CH</b>	PBoC Loan Prime Rate			3.45%	3.45%	37,863.80	+395.19	+1.05%
<b>US</b>	Leading Index	Dec	--	-0.30%	-0.50%	4,839.81	+58.87	+1.23%
Tuesday					23			
	Release	Actual	Cons.	Prior		As of	22-Jan-24	
<b>JN</b>	BOJ Policy Balance Rate	23-Jan	--	-0.10%	-0.10%	15,310.97	+255.32	+1.70%
	BOJ 10-Yr Yield Target	23-Jan	--	0.00%	0.00%	2,448.83	-4.22	-0.09%
<b>TH</b>	Customs Exports YoY	Dec	--	5.90%	4.90%	7,461.93	+2.84	+0.04%
	Customs Imports YoY	Dec	--	7.00%	10.10%	16,555.13	-12.22	-0.07%
	Customs Trade Balance	Dec	--	-\$1500m	-\$2400m	35,963.27	+497.10	+1.40%
<b>US</b>	Richmond Fed Manufact. Index	Jan	--	--	-11.00	2,832.28	-13.50	-0.47%
	Richmond Fed Business Conditions	Jan	--	--	0.00	15,308.69	-83.10	-0.54%
	Philadelphia Fed Non-Manufacturing Activity	Jan	--	--	6.30	2,472.74	+0.24	+0.01%
Wednesday					24			
	Release	Actual	Cons.	Prior		As of	22-Jan-24	
<b>JN</b>	Trade Balance	Dec	--	¥123.3b	¥776.9b	73.42	-0.44	-0.60%
	Trade Balance Adjusted	Dec	--	¥435.9b	¥408.9b	77.77	-0.22	-0.28%
	Exports YoY	Dec	--	9.20%	-0.20%	78.33	-0.24	-0.31%
	Imports YoY	Dec	--	-5.40%	-11.90%	73.41	-0.67	-0.90%
	Jibun Bank Japan PMI Composite	Jan P	--	--	50.00	2,018.60	+16.00	+0.80%
	Jibun Bank Japan PMI Mfg	Jan P	--	--	47.90	1,503.00	+146.00	+10.76%
	Jibun Bank Japan PMI Services	Jan P	--	--	51.50			
<b>EC</b>	HCOB Eurozone Manufacturing PMI	Jan P	--	--	44.40			
	HCOB Eurozone Services PMI	Jan P	--	--	48.80			
	HCOB Eurozone Composite PMI	Jan P	--	--	47.60			
<b>US</b>	S&P Global US Manufacturing PMI	Jan P	--	48.00	47.90			
	S&P Global US Services PMI	Jan P	--	51.00	51.40			
	S&P Global US Composite PMI	Jan P	--	--	50.90			
Thursday					25			
	Release	Actual	Cons.	Prior		As of	22-Jan-24	
<b>JN</b>	Foreign Buying Japan Bonds	19-Jan	--	--	¥980.2b			
	Tokyo Condominiums for Sale YoY	Dec	--	--	-4.30%			
	Tokyo Dept Store Sales YoY	Dec	--	--	9.70%			
	Nationwide Dept Sales YoY	Dec	--	--	7.40%			
	Machine Tool Orders YoY	Dec F	--	--	-9.90%			
<b>EC</b>	ECB Main Refinancing Rate	25-Jan	--	4.50%	4.50%			
	ECB Marginal Lending Facility	25-Jan	--	4.75%	4.75%			
	ECB Deposit Facility Rate	25-Jan	--	4.00%	4.00%			
<b>US</b>	Chicago Fed Nat Activity Index	Dec	--	--	3.00%			
	GDP Annualized QoQ	4Q A	--	1.90%	4.90%			
	Personal Consumption	4Q A	--	2.30%	3.10%			
	GDP Price Index	4Q A	--	2.30%	3.30%			
	Core PCE Price Index QoQ	4Q A	--	--	2.00%			
	Advance Goods Trade Balance	Dec	--	-\$88.4b	-\$90.3b			
	Retail Inventories MoM	Dec	--	--	-0.10%			
	Wholesale Inventories MoM	Dec P	--	-0.20%	-0.20%			
	Durable Goods Orders	Dec P	--	1.00%	5.40%			
	Durables Ex Transportation	Dec P	--	0.20%	0.40%			
	Cap Goods Orders Nondef Ex Air	Dec P	--	--	0.80%			
	Cap Goods Ship Nondef Ex Air	Dec P	--	--	-0.20%			
	New Home Sales MoM	Dec	--	10.10%	-12.20%			
	New Home Sales	Dec	--	650k	590k			
	Kansas City Fed Manf. Activity	Jan	--	--	-1.00			
Thai Stock Market					19-Jan-24			
						As of	22-Jan-24	
	SET					1,382.51	+4.58	+0.33%
	SET50					845.38	+4.58	+0.54%
	SET100					1,874.53	+9.41	+0.50%
	MAI					412.50	+1.77	+0.43%
	Institution Net Position					-580.51		
	Proprietary Net Position					-458.16		
	Foreign Net Position					-1,233.07		
	Individual Net Position					2,271.74		
	Total Trading Value					49,266.19		
Major Indices					19-Jan-24			
						As of	22-Jan-24	
	Dow Jones					37,863.80	+395.19	+1.05%
	S&P 500					4,839.81	+58.87	+1.23%
	Nasdaq					15,310.97	+255.32	+1.70%
	STOXX Europe 50					2,448.83	-4.22	-0.09%
	FTSE 100					7,461.93	+2.84	+0.04%
	DAX					16,555.13	-12.22	-0.07%
	Nikkei 225					35,963.27	+497.10	+1.40%
	Shanghai Composite					2,832.28	-13.50	-0.47%
	Hang Seng					15,308.69	-83.10	-0.54%
	KOSPI					2,472.74	+0.24	+0.01%
	BES Sensex					71,423.65	+236.79	+0.33%
	Jakarta Composite					7,227.40	-25.57	-0.35%
	Philippines Composite					6,503.54	-7.33	-0.11%
	Ho Chi Minh					1,181.50	+12.44	+1.06%
Crude Commodities					19-Jan-24			
						As of	22-Jan-24	
	WTI (\$/bl)					73.42	-0.44	-0.60%
	Dubai (\$/bl) - delayed					77.77	-0.22	-0.28%
	Brent (\$/bl)					78.33	-0.24	-0.31%
	NYMEX (\$/bl)					73.41	-0.67	-0.90%
	COMEX Gold					2,018.60	+16.00	+0.80%
	Batic Dry Index					1,503.00	+146.00	+10.76%
Exchange Rate					22-Jan-24			
						As of	18-Jan-24	%Chg.
	USD/THB					35.50	35.53	-0.10%
	EUR/USD					1.0894	1.0874	+0.18%
	USD/JNY					148.07	148.12	-0.03%
	GBP/USD					1.2705	1.2706	-0.01%
	USD/CHY					7.1071	7.1152	-0.11%
	USD/KRW					1,334.55	1,336.71	-0.16%
	Dollar Index					103.264	103.384	-0.12%
Thai Bond Market					19-Jan-24			
						As of	18-Jan-24	%Chg.
	Total Return Index					314.73	314.74	-0.00%
	Outright/ Cash Trading					53,615.68	67,728.60	-20.84%
Bond Yield					1M			
						3M	6M	1Y
	19-Jan-24				2.122	2.239	2.315	2.357
	Change (bps)				+49.79	+1.10	+0.10	-0.21
					5Y	7Y	10Y	15Y
					2.451	2.590	2.777	2.977
					+1.01	+0.60	+0.56	+0.01
					20Y	30Y		
					3.196	3.510		
					-0.16	+0.12		
US Bond Market					19-Jan-24			
						As of	18-Jan-24	%Chg.
	Bond Yield					3M	2Y	3Y
	19-Jan-24				5.45	4.39	4.18	4.08
	Change (bps)				+0.00	+5.00	+5.00	+4.00
					10Y	30Y		
					4.15	4.36		
					+1.00	-1.00		